

คำแนะนำ  
ประกอบ  
การศึกษ  
นโยบาย

เฉพาะหน้าที่ของ  
พรรคคอมมิวนิสต์  
แห่งประเทศไทย

---

1 กันยายน 2520.

นโยบายคืออะไร

นโยบายก็คือท่าทีและหลักปฏิบัติในแต่ละระ  
 ยะที่พรรคการเมืองหนึ่ง ๆ ที่มีต่อชนชั้น ชนชน  
 และกลุ่มชนต่าง ๆ ต่อพรรค และ กลุ่มการ  
 เมืองอื่น ๆ และต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
 ทั้งนี้ สหายเหมาเจอตงจึงกล่าววว่า "นโยบาย  
 เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการที่เป็นจริงทั้งปวงของ  
 พรรคการเมืองที่ปฏิวัติ แสดงออกในกระบวนการ  
 และผลอันปลายของปฏิบัติการนั้น ๆ" หมายความว่า  
 ว่า เรานักปฏิวัติทุกคนที่อยู่ภายใต้การนำ ของ  
 พรรคคอมมิวนิสต์ จะคิดจะทำอะไร ก็ต้องยึดถือ  
 นโยบายของพรรคเป็นที่ตั้ง คือ ทำแต่สิ่งที่สอดคล้อง  
 คลองกับนโยบายของพรรค ไม่ทำถึงแม้คตินโยบาย  
 ของพรรค.

"นโยบายและยุทธวิธีเป็นชีวิตของพรรค"

พรรคการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพจะกำหนดนโยบายใดถูกหรือไม่นั้น เกี่ยวพันถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิวัติ เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของพรรค ทั้งนี้ก็เพราะว่า นโยบายเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของแนวทางแนวทางที่ถูกต้องของพรรคเราจะปรากฏเป็นจริงขึ้นไต่หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคที่กำหนดใดถูกต้อง และใ้รับการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่อีกด้วย.

นโยบายเฉพาะหน้าของพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพ กำหนดขึ้นในระยะพัฒนาที่แน่นอนของการปฏิวัติ โดยขึ้นต่อหลักนโยบายขั้นค่าสุดของพรรค ฉะนั้น นโยบายเฉพาะหน้าของพรรค นอกจากมีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์แล้ว ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเป็นยุทธวิธี ซึ่งสอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในระยะพัฒนาการที่แน่นอนของการปฏิวัติด้วย. ในนโยบายเฉพาะหน้าของพรรคเรา นอกจากใคร่จะถึงจุดมุ่งหมายของการปฏิวัติแล้ว ยังใ้ระบบระเบียบวิธีการ ตลอดจนคำขวัญสำคัญ ๆ ในการต่อสู้เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายไว้ด้วย.

วันที่ 1 ธันวาคม 2511 พรรคเราได้ประกาศนโยบายเฉพาะหน้า 10 ประการ ผลของการปฏิบัติในระยะ 8 ปีเศษ ที่ผ่านมามีสุขุมโตเต็มซึกแล้วว่า นโยบายที่กล่าวใ้ถูกต้อง ที่ว่าถูกต้องนั้นอยู่ที่ นโยบายฉบับนี้ โ้ละสหณความเรียบร้อยของการอันรับควนของประชาชนชั้นชนต่าง ๆ ตรงตามความเป็นจริง จึงเป็นที่ถอรับของประชาชนอนึ่ง สมาชิกพรรคส่วนใหญ่ที่สุด ตลอดจนนักรบปฏิวัติอันกว้างใหญ่ไพศาล สามารถยึดกุมและปฏิบัติตามนโยบายของพรรคเราอย่างถูกต้อง จึงมีผลในการระดมปัจจัยที่ เป็นคุณทั้งปวง มาเข้ากันใ้



ภารกิจปฏิบัติที่นำไปไม่หยุดยั้ง ระยะเวลาหลังปฏิบัติ  
ทั้งหมดกลับไปโจมตีศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด ชวงชิงชัยชนะมา  
ได้ไมช้ากระยะ.

บัดนี้ก่อดเวลาไคมานไป 8 ปีเศษ สถาน-  
การณ์สากลและภายในประเทศ เราลวนโคเปลี่ยนแปลง  
แปลงไปมากมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับ  
ปรุงนโยบาย เฉพาะหน้าของพรรค เรา ให้สอดคล้อง  
คลอกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นที่ประ-  
ชุมคณะกรรมการกลางชุดที่ 3 ครั้งที่ 4 ของพรรค  
เราจึงได้กำหนดนโยบาย เฉพาะหน้าฉบับใหม่ และ  
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2519

เมื่อพรรค เราได้ปรับปรุงนโยบายใหม่แล้ว  
เราทุกคนที่อยู่ภายใต้การนำของพรรค ของเราองศีกษา  
กันอย่างจริงจัง ให้มีความเข้าใจที่แจ่มแจ้ง ส่า-  
มารดย์ศึคมและนำไปปฏิบัติไคอย่างถูกต้อง ต่อ  
ไปนี้ เราขอแนะนำนโยบาย เฉพาะหน้าของพรรค

ฉบับปรับปรุงใหม่แต่ละชุดดังนี้.

ข้อที่ 1 "แผนกกำลังกรรมกร ชาวนา  
นายทุนน้อย นายทุนชาติ ทุกชนชาติ ทั่วโลกจน  
พรรคการเมือง องค์การ และบุคคลที่รักชาติรัก  
ประชาธิปไตยทั้งปวง ช่วยสายสงครามประชาชน  
รชกิจอิทธิพลของจักรพรรดินิยมอเมริกา โคนรัฐ  
บาลชาวยุโรปปฏิกริยาฟาสซิสต์ จัดตั้งรัฐบาลประ-  
ชาชนที่ประกอบด้วยตัวแทนของกำลังปฏิวัติต่าง ๆ  
สร้างประเทศไทยใหม่ที่มีเอกราชประชาธิปไตย  
และเจริญรุ่งเรือง"

ขอความทั้งหมดของนโยบายข้อที่ 1 นี้เป็น  
ขอความที่สะท้อนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในชั้นปฏิบัติ  
ประชาชาติประชาธิปไตยของพรรค เรา  
ก่อนอื่น นโยบายข้อที่ 1 นี้ ระบุว่าให้  
"แผนกกำลังกรรมกร ชาวนา นายทุนน้อย นาย



ทุนชาติ ตลอดจนจนพรตการ เมือง องค์การ และบุคคลที่รักชาติรักปรีชาธิปไตยทั้งปวง" อันเป็นกำลังปฏิวัติในชั้นปัจจุบัน.

ในปัญหาเกี่ยวกับชั้นปฏิวัตินี้ กรมกร ชาวนาและนายทุนน้อยทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นกำลังพื้นฐานของการปฏิวัติ.

พรรคเรา เป็นพรรคของชนชั้นกรรมาชีพ เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้แรงงานและประชาธิปไตย กรมกร ชาวนา และนายทุนน้อย ล้วนเป็นผู้ใช้แรงงานทางกาย และทางสมอง พรรคเราได้ยื่นหลักปลุกระดมจัดตั้ง และนำกรมกร ชาวนา และนายทุนน้อย ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์ของชนผู้ใช้แรงงานมาแตกคน พรรคเราโคชฮายตัว เติบโต ใหญ่ขึ้น เป็นล่ำค้ำในขวงระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 12 ปีแห่งการดำเนินสงครามประชาชน ก็เพราะเรามีพื้น

ฐานอยู่ในหม่อมวลชนผู้ใช้แรงงาน และได้รับความสนับสนุนจากมวลชนผู้ใช้แรงงานดังกล่าว.

ในระยะเวลา 3 ปีเศษนับตั้งแต่ "14 ตุลาคม" กรมกร ชาวนา และนายทุนน้อยของไทยมีความตื่นตัวสูงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มาก ยิ่งได้รับบทเรียนจากกรณี "6 ตุลาคม" พวกเขาก็มีความตื่นตัวสูงยิ่งขึ้น พรรคเราจะต้องทุ่มเทกำลัง ไปปลุกระดมพวกเขาและจัดตั้งพวกเขาให้เป็น กลุ่มก่อนมากยิ่งขึ้น.

ส่วนชนชั้นนายทุนชาตินั้น เป็นชนชั้นที่มีวิ-  
ลักษณะ คือลักษณะปฏิวัติและลักษณะประนีประนอม ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 เป็นต้นมา บุคคลที่เป็นตัวแทนของชนชั้นนี้ไม่มีโอกาสเข้าร่วมในรัฐบาลหลายครั้ง พวกเขาพยายามปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นตน และขงชิงให้โตมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากความอ่อนแอ ของชน

ชั้นนี้ และอิทธิพลของจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนางก็มีเห็นอกว่า ในที่สุดถ้าไม่ถูก เจ้าที่คืนกินไป ก็ถูกเบียดขับออกมา.

ชนชั้นนี้แม้จะมีจำนวนคนไม่มากนัก แต่ก็สามารถส่งผลสะเทือนถึงชนชั้นนายทุนน้อยซึ่งเป็น ผลผลิตขนาดย่อมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ พรรคและนักการเมืองของพวกเขา ก็มีอิทธิพลใน หมู่ชนนายทุนน้อยกระทั่งชาวนาคอนซางมาก.

ทุกวันนี้พวกเขาจะมีท่าทีต่อการปฏิวัติอย่างไร เราต้องทำความเข้าใจ กล่าวได้ว่าในช่วงเวลา 3 ปีเศษที่ผ่านมา ชนชั้นนี้ได้แสดงความเอาใจใส่ในงานไม่น้อยในการคัดค้านจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนางที่เบียดขับผูกมัด และกีดกันพวกเขา พรรคการเมืองฝ่าย "ซ้าย" บางพรรค กระจุกกลุ่มบางกลุ่ม ในพรรคของเจ้าที่คืนใหญ่-นายทุนใหญ่บางพรรค ก็ได้สะ

ท้อนความเรียกร้องต้องการของชนชั้นนายทุนชาติออกมาเสมอ ๆ.

ส่วนองค์การที่รักชาติรักประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลในชั้นชนต่าง ๆ ก็ได้ก่อตั้งกันขึ้นมากมายหลัง "6 ตุลาคม" องค์การเหล่านี้ส่วนหนึ่งจำต้องสลายตัวไป ส่วนหนึ่งหลบลงใต้ดิน อีกส่วนหนึ่งยังคงตั้งอยู่ได้ นอกจากนั้นในช่วงเวลา 3 ปีเศษที่ผ่านมา บุคคลผู้รักชาติรักประชาธิปไตย เช่น ดร.ชวัช มกรพงษ์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วหลายคน พรรคเราก็ได้ให้ความพยายามไปชวนชิงกำลังทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มาเข้าร่วมการปฏิวัติในชั้นปัจจุบันเช่นกัน.

การรัฐประหาร "6 ตุลาคม" ได้สร้างความผิดหวังแก่ชนชั้นนายทุนชาติ แก่พรรคการเมือง องค์การ และบุคคลที่รักชาติรักประชาธิปไตยเป็นอันมาก พวกเขาไม่พอใจในการ



ปกครองของจักรพรรดินิยมอเมริกาและกลุ่มสมุน  
 ขาชาชาติในระดับที่ต่าง ๆ กัน และมีการเคลื่อนไหว  
 ไหววด้วยรูปแบบต่าง ๆ ที่พวกเขาถนัดแท้ก็เป็นผล  
 ตีแกการคัดค้านศัตรูเฉพาะหน้าร่วมกัน ในปัจจุบัน  
 โอกาสที่เราจะสร้างแนวร่วมประชาชาติประชา  
 ชาติไปโดยระดับชาติมีมากขึ้นทุกที ในส่วนภูมิภาคโอ  
 กาสที่เราจะชวนชิงพวกเขาให้มาเข้าร่วม หรือ  
 สนับสนุนการต่อสู้ปฏิวัตินั้นก็มีมากขึ้นเช่นกัน สภาพ  
 การณ์เช่นนี้เรียกร้องเราต้องให้ความสนใจ ใน  
 งานสร้างแนวร่วมกับพวกเขาอย่างเพียงพอ.

ในนโยบายข้อที่ 1 นี้ยังได้ยืนยันอย่างหนัก  
 แน่นในเจตจำนงอันแน่วแน่ของพรรคเรา ที่จะ  
"ขยายสงครามประชาชน".

การต่อสู้ด้วยอาวุธใน 12 ปีที่ผ่านมา เรา  
 ได้สร้างกองกำลังอาวุธปฏิวัติ ฐานที่มั่นปฏิวัติและ  
 อำนาจรูปปฏิวัติขึ้นมา และกำลังพัฒนาจากเล็กสู่

ใหญ่ จากอ่อนสู่แข็ง ทั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้ว  
 ว่าหนทางต่อสู้ด้วยอาวุธที่ใช้ชนบทล้อมเมืองของ  
 พรรคเรานี้ถูกต้อง อนึ่ง ภายใต้สภาพการณ์ที่  
 ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองปฏิกริยา กับ  
 ประชาชนที่ถูกกดขี่ทั่วประเทศเป็นไปอย่างดุเดือด  
 แห่ลมคมเช่นทุกวันนี้ และพรรคเราก็มีกองกำลัง  
 อาวุธ มีฐานที่มั่นปฏิวัติ และอำนาจรัฐปฏิวัติ ที่มี  
 ความเข้มแข็งและมั่นคงพอสมควร มีประสบการณ์  
 ในการสร้างกองกำลังอาวุธ สร้างฐานที่มั่นปฏิวัติ  
 และอำนาจรัฐปฏิวัติ และก็มีประสบการณ์ในการ  
 ปลูกกระดุมมวลชนและในการสู้รบคอนข้างสมบูรณ์  
 เช่นนี้เราก็จะไม่เพียงแต่จะสามารถยืนหยัดในสง  
 ครามประชาชนเท่านั้น หากยังจะสามารถขยาย  
 สงครามประชาชนให้ใหญ่โตและกว้างขวางยิ่ง ๆ  
 ขึ้นอีกด้วย ในเมื่อชนชั้นปกครองได้อำนาจรัฐประหาร  
 "6 ตุลาคม" และหันกลับไปดำเนินการปกครอง



แบบฟาสซิสต์อย่างเปิดเผย พวกมันก็ได้ทำลาย  
ความเพื่องานของมนุษยชนบางส่วนที่มีต่อหนทางสันติ  
ผลึกใสประชาชนที่ถูกกดขี่ให้หันมาสนับสนุน หรือ  
เข้าร่วมสงครามของประชาชนต่อสู้ด้วยอาวุธมาก  
ขึ้นทุกที ทั้งนี้ก็ได้เพิ่มปัจจัยอันเป็นผลดี ต่อการ  
ขยายสงครามประชาชนให้แก่เรา เร่งวันแห่ง  
ความหายนะของพวกมันให้มาถึงเร็วเข้า บัดนี้ชัย  
ชนะของสงครามปฏิวัติของเราประชาชนไทย ไม่  
จักห่างไกลจนเกินไปนักแล้ว.

ในส่วนสุดท้ายของนโยบายข้อที่ ๑ ยังได้  
ระบุเป้าและภาระหน้าที่ของการปฏิวัติ ในชั้นปัจจุ  
บันไว้ว่า "ขจัดอิทธิพลจักรพรรดินิยมอเมริกา  
โค่นรัฐบาลขายชาติปฏิกริยาฟาสซิสต์ จัดตั้งรัฐบาล  
ประชาชนที่ประกอบด้วยผู้แทนของกำลังปฏิวัติต่างๆ  
สร้างประเทศไทยใหม่ที่มีเอกราช ประชาธิปไตย  
และเจริญรุ่งเรือง" เช่นนี้ พรรคเราก็ได้ชี้ทิศ

ทางการเมืองที่แจ่มชัดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ  
แล้ว.

การที่จะให้ "โค่นรัฐบาลขายชาติปฏิกริยา  
ฟาสซิสต์" ในฐานะที่มันเป็นตัวแทนทางการเมือง  
ที่ปกป้องรักษาสลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจักร-  
พรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยมขุนนาง และ  
เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของประชาชนนั้น เข้าใจได้  
ไม่ยากนัก แต่ที่เรียกร้องให้ "ขจัดอิทธิพลของ  
จักรพรรดินิยมอเมริกา" บางคนตั้งแง่สงสัยว่า  
ในเมื่ออเมริกาก็ได้ถอนทั้งทหาร และฐานทัพของ  
มันออกจากประเทศเราจน "หมดสิ้น" ไปแล้ว มัน  
ยังมีอิทธิพลมากมายอะไรนักหนา ในประเทศ  
เราหรือ.

เรื่องถอนฐานทัพและทหารออกไปนั้น แท้  
จริงอเมริกายังไม่ได้ถอนออกไปหมดยังมีบางส่วน  
เช่นค่ายรามสูร เป็นต้น ยังคงอยู่เพียงแต่หาทาง

ปกปิดอำพรางกันไว้เท่านั้น นี่ประการหนึ่ง อีก  
 ประการหนึ่ง ขณะนี้อเมริกาหมกความจำเป็นที่จะ  
 ต้องคงฐานทัพและกำลังทหารไว้ในประเทศไทย  
 ตั้งมากมายต่อไปแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะว่า หลังจาก  
 ที่อเมริกาต้องพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีน มันได้  
 วางจุดหนักทางยุทธศาสตร์ของมันไว้ที่ยุโรป และ  
 ตะวันออกกลาง แก่งแย่งกันในการขยายอิทธิพล  
 ที่นั่นกับสหภาพโซเวียต ยิ่งกว่านั้นใน 20 ปีเศษ  
 ที่ผ่านมา จักรพรรดินิยมอเมริกาได้ถูกประชาชน  
 ทุกชั้นชนคัดค้านต่อต้านขับไล่ให้ส่งตลอดมา และ  
 นับวันยิ่งรุนแรง แม้ประชาชนอเมริกาเอง ก็ได้  
 แสดงความไม่พอใจออกมามากขึ้นทุกวัน มันจึงจำ  
 ใจต้องถอนกำลังของมันออกไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็  
 มีใต้หมายความว่ามันจะยินยอมละทิ้งผลประโยชน์  
 ของมันที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ว เมื่อไรมันเห็น  
 ว่ามีความจำเป็น มันก็จะส่งกำลังกลับเข้ามา ใน

ประเทศไทยได้ทุกเมื่อ เพราะว่ามันยังมีอิทธิพล  
 ทางการเมืองเหนือกว่าจักรพรรดินิยมตัวอื่นๆ สา  
 มารอดควบคุมรัฐบาลไทย ให้คงเป็นสมุนที่ซื่อสัตย์  
 ของมันได้ การที่มันสามารถบงการกลุ่มสังค ชล  
 อยู่ ให้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจในวันที่ 6 ตุลาคม  
 พ.ศ.2519 นั้น ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดในข้อนี้แล้ว.

แม้แต่อิทธิพลทางเศรษฐกิจที่จักรพรรดินิยม  
 อเมริกามีอยู่ในประเทศไทย ก็ยังเหนือกว่าจักร  
 พรรดินิยมตัวอื่น ๆ มากมาย นอกจากนั้นฐานทัพ  
 เดิมที่มันได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี 2493 และก่อนหน้านั้น  
 ซึ่งมีลักษณะพิเศษกว่าจักรพรรดินิยมตัวอื่นแล้ว ใน  
 การเข้ามาลงทุนใหม่ของต่างชาติระหว่างปี 2508  
 -2516 อเมริกาก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง คือมีถึง  
 91.16% (ตัวเลขจากกลุ่มเศรษฐกิจรวม ขมรม  
 และฝ่ายวิชาการ อ.ม.ช. คัดจากอศิปัตย์ ฉบับ  
 วันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ.2518) เพื่อรักษา



ผลประโยชน์ล้นเหลือสำหรับเมืองขึ้นของมัน ไม่เป็นที่สงสัยว่า มันยังจะหนุนหลังชนชั้นปกครองไทย ให้ทำการปราบปรามประชาชนต่อไปเท่าที่มันจะทำได้ ถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมทรุดลงไปมากแล้วก็ตาม ดังนั้น จักรพรรดินิยมอเมริกาจึงยังคงเป็น ศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดตัวหนึ่งของประชาชนไทย ซึ่งเราจักต้องขจัดอิทธิพลของมันออกไปให้ได้.

ส่วนอำนาจรัฐที่เราจะก่อตั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางเมื่อใด โคนชนชั้นปกครองปฏิกริยาลงไปควรจะประกอบขึ้นอย่างไรนั้น ย่อมเป็นที่สนใจของคนทั้งหลาย โดยเฉพาะ ชนชั้นนายทุนชาติและบุคคลผู้รักชาติรักประชาธิปไตย ดังนั้นจึงเป็นการดีที่พรรคเราโดยอ้างข้อนี้อีกในนโยบายเฉพาะหน้าฉบับปรับปรุงนี้ เราทุกคนไม่เพียงแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และนำไปโฆษณาอย่างเที่ยงตรงไม่ไขว่เขวเท่านั้น หากยังต้องนำไป

ปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นในการจัดรูปอำนาจรัฐท้องถิ่นระดับสูงกว่าที่มีอยู่แล้วในเขตที่รายล้อมครอบ เพราะว่าการทำเช่นนี้จะเป็นผลดีแก่การผนึกกำลังทั้งหมดที่อาจนึกได้ไปรบชนะศัตรู แ่นละ อำนาจรัฐปฏิวัติย่อมเป็นอำนาจรัฐประชาชนโดยแท้จริง ที่มีชนชั้นกรรมาชีพเป็นผู้นำและมีพรรคเรา เป็นตัวแทน และก็มีแต่ทำเช่นนี้เท่านั้น จึงจะประกันให้ออนาคตของการปฏิวัติก้าวไปสู่ การปฏิวัติสังคมนิยมอย่างมั่นคงเพราะว่า "อำนาจรัฐอยู่ในมือชนชั้นใด ชื่อนี้เป็นสิ่งที่ขาดทุกสิ่งทุกอย่าง" (เลนิน).

ข้อที่ 2 "ยกเลิกบรรดากฎหมาย ประกาศ คำสั่ง และกฎข้อบังคับทั้งปวงที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อประชาชน ปลดปล่อยผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่ถูกกุมข่มขังทั้งหมด ประชาชนมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ โฆษณา การชุมนุม การเดินขบวน



สำแดงกำลัง การนัดหยุดงาน การนับถือศาสนา  
การตั้งสมาคม การตั้งพรรคการเมือง มีสิทธิ  
เลือกตั้งและรับเลือกตั้งเมื่ออายุครบ 18 ปีบริ-  
บูรณ์".

บรรดากฎหมายที่ขึ้นขึ้นปกครอง ตราขึ้นมานั้นล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ไขปากปากรักษาสิทธิ ของชนชั้นชู้กริด และเป็นเครื่องมือที่ไขปราบปรามประชาชนที่กล้าคัดค้านการชู้กริด และต่อต้านการกดขี่ชู้กริดของพวกมัน ดังนั้น ในท้องที่ที่เรายึดครองยอมจะตอง "ยกเลิกบรรดากฎหมาย ประ  
กาศ คำสั่ง และกฎข้อบังคับทั้งปวงที่เป็นปฏิปักษ์  
กับประชาชน" ของพวกมันอย่างไม่ต้องสงสัย.

ส่วนที่ในนโยบายข้อนี้กำหนดให้ "ปล่อยผู้  
รักชาติรักประชาธิปไตยที่ถูกจับกุมคุมขังทั้งหมด"  
 นั้น ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วประเทศต่างเรียกร้อง  
 ต้องการอย่างรีบด่วน รัฐบาลปฏิวัติทุกยุคทุก

สมัยล้วนได้จับกุมคุมขังผู้รักชาติรักประชาธิปไตยที่คัดค้าน ต่อต้านการขายชาติและเผด็จการฟาสซิสต์ของพวกมันไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อที่จะปิดปากมัตมือผู้รักชาติรักประชาธิปไตย ไม่ให้คัดค้านต่อต้านพวกมันนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นกลางชาตินิยม ชลอยุธยา พวกนี้พยายามเข้ายึดอำนาจ นอกจากเช่นชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่ไร้ความผิดเหมือนผักปลาแล้วพวกมันยังจับกุมผู้รักชาติรักประชาธิปไตยในชั้นชนต่างๆ ไปคุมขังไว้เป็นหลายพันคน เขาเหล่านั้นมิได้กระทำในสิ่งที่ผิดใจ ๆ หากได้กระทำแต่สิ่งที่เป็กคุณแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นส่วนรวม ฉะนั้นจึงควรที่พวกเราทุกคนจะต้องดำเนินการต่อสู้ ในทุกวิถีทาง ชวงชิงให้เขาทั้งหลายได้รับอิสรภาพโดยเร็ว ทุกวันนี้นอกจากประชาชนในประเทศไทยแล้ว คนไทยโพ้นทะเล และบุคคลผู้รักความ

เป็นธรรมานาประเทศก็ได้ออกการเคลื่อนไหวให้  
รัฐบาลปฏิกริยาไทยปลดปล่อยรักชาติรักประชา  
ชาติไปโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทั้งหมดอย่างกว้างขวางใน  
ขอบเขตกว่า 20 ประเทศแล้ว เรายังต้องขยาย  
การเคลื่อนไหวที่กล่าวนี้ให้กว้างออกไปอีก ถึงแม  
ว่ปัญหานี้จะแตกไปได้โดยมูลฐานก็ต่อเมื่อ การ  
ต่อสู้ควมอดวามของเราได้ทำลายอำนาจรัฐปฏิกริ  
ยาลงไปจนหมดสิ้น .. ก็ตาม.

ส่วนขอความที่ว่า "ประชาชนมีเสรีภาพใน  
การพูด การเขียน การพิมพ์โฆษณา การชุมนุม  
การเดินขบวนสำแดงกำลัง การนัดหยุดงาน การ  
นับถือศาสนา การตั้งสมาคม การตั้งพรรคการ  
เมือง มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งเมื่ออายุครบ  
18 ปีบริบูรณ์" อันเป็นสิทธิประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน  
นี้ ในรัฐธรรมนูญของชนชั้นปกครองทั่วไปก็ล้วนแต่  
มีการบัญญัติไว้ทั้งสิ้น ในรัฐธรรมนูญที่ปฏิกริยาที่สุด

ของชนชั้นปกครองไทยก็ไม่ได้ยกเว้นแม้จะมีการ  
ลดและตัดทอนบ้าง แต่ไว้ในทางปฏิบัติแล้ว ประ  
ชาชนที่ถูกกดขี่ไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวอย่างแท้  
จริงได้ ทั้งนี้ นอกจากเป็นเพราะชนชั้นปกครอง  
จะหาทุกวิธีการมาจำกัด และวิครอนสิทธิอันชอบ  
ธรรมของประชาชนแล้ว ทางเศรษฐกิจที่ต่ำมาก  
ของประชาชนผู้ไร้แรงงาน ก็ทำให้พวกเขาขาด  
เงื่อนไขทางวัตถุที่จะไปใช้สิทธิเหล่านั้นได้ เช่น  
จะทำหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีเครื่องพิมพ์และกระดาษ  
ซึ่งประชาชนผู้ไร้แรงงานขอมยาก ที่จะหามาได้  
เพราะขาดเงินทุนอย่างมาก ฉะนั้นในความเป็น  
จริงก็มีแต่ชนชั้นปกครองเท่านั้นจึงจะใช้สิทธิเหลา  
นั้นได้โดยสมบูรณ์ ข้ำร่ากว่านั้นก็คือ เมื่อชนชั้น  
ปกครองเห็นว่า ถ้าขึ้นปล่อยให้ประชาชนที่ถูกกดขี่  
ได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยดังกล่าวต่อไป จะกระทบ  
ถึงผลประโยชน์ชั้นมูลฐานของมันแล้ว รัฐธรรมนูญ



ที่เขียนไว้สวยหรูคุณบ๊อบ พวกมันจะฉีกทิ้งได้เหมือนเศษกระดาษ และหันไปใช้ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์อย่างล่อนจ้อนทันที ทีนี้แล้วมาพรรคเราได้นำมวลชนไปต่อสู้เพื่อช่วงชิงสิทธิประชาธิปไตย กังกล่าวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จุดมุ่งหมายที่สำคัญมิใช่อยู่ที่จะไปใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจอันเป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น หากอยู่ที่จะผ่านการต่อสู้ดังกล่าวไปยกระดับความตื่นตัวทางการเมืองของมวลชนให้สูงขึ้น เสริมสร้างเงื่อนไขสำหรับการช่วงชิงชัยชนะในขั้นสุดท้าย อันเป็นผลประโยชน์ยาวไกลของประชาชนไทย.

ชนชั้นปกครองโศครวญว่า เผด็จการของฝ่ายซ้ายร้ายถึงกว่าเผด็จการของพวกมัน เมื่อไรพวกคอมมิวนิสต์เข้ากุมอำนาจก็จะมีสิทธิประชาธิปไตยเหลือไว้ให้เลย ถูกต้องแล้ว อำนาจอ

ของประชาชนจะไม่ให้สิทธิทางการเมืองใด ๆ แก่ชนชั้นปฏิกิริยาที่ถูกโค่นล้มไปนั้นโดยเด็ดขาด หากจะดำเนินเผด็จการกับพวกมันอย่างไม่ปราณี แต่ประชาชนทั่วไปจะมีสิทธิประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ในเมื่อเขาได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นเจ้าของประเทศแล้ว ภายใต้การปกครองที่ปฏิกิริยาประชาชนจะต้องต่อสู้ช่วงชิงสิทธิในการพูด การเขียน การพิมพ์โฆษณา การชุมนุม การเดินขบวนล่าแคงกำลัง การนัดหยุดงาน การตั้งสมาคม การตั้งพรรคการเมือง รวมทั้งสิทธิในการเลือกตั้ง ก็เพื่อใช้เป็นอาวุธในการคัดค้านการกดขี่ขูดรีด ของจักรพรรดินิยมและชนชั้นปฏิกิริยา ภายใต้อำนาจรัฐประชาชน พวกเขาก็ยังจะใช้สิทธิเหล่านี้ เป็นอาวุธคัดค้านการแทรกแซงและรุกรานของจักรพรรดินิยม คัดค้านการขบถทำลาย และการฟื้นฟูอำนาจของชนชั้นปฏิกิริยาที่ถูกโค่นล้มลงไปแล้ว แต่จะไม่





แรงงานที่ถูกกดขี่ขูดรีดอย่างช้า ๆ ถัดมให้มโหด ซึ่วิตไรท์หลักประกัน เมื่อไม่พบทางออกหนที่พึงจึงต้องฝากความหวังไว้กับความเพอฝัน คือหันไปพึ่งศาสนา ชนชั้นปกครองปฏิบัติวิญญาแต่ละยุคสมัย ก็ต่างฉวยโอกาสอันนี้ จงใจใช้ศาสนาเป็นเครื่องมื่อมอมแมมวลดชนผู้ไชแรงงาน ทำให้เขามองไม่เห็นว่ความทุกขรอนทั้งมวลของชนลวนเป็นผลอันเกิดจากการกดขี่ขูดรีดปฏิบัติวิญญากระทำต่อตนโดยสำคัญผิดว่ นั่นเป็นผลกรรมที่ตนก่อไว้ใน "ชาติก่อน" มา "ชาตินี้" ก็ต้องกมนหารับกรรมไปช้ินคึดคานหรือศอตานพวกมัน ชาติหน้าจะตองรับบาปตอไปอีก.

จากนี้จะเห็นได้ว่ ความเชื่อถือศาสนาจะหมดไปจากหมู่ประชาชนที่ถูกกดขี่ได้ ก็ตองขจัดตนตอที่ก่อให้เกิดความเชื่อถือดังกล่าวข้างตนเสียก่อน คือตองให้ประชาชนผู้ไชแรงงานมีโอกาสด

รับการศึษา เรียบรว้วิทยาศาสตร์ อย่างพอเพียงและทั่วถึง ทั้งยังตองยื่นหยัดตอสู และนำประชาชนผู้ไชแรงงานไป โคนลมนชนชั้นขูดรีดที่กดขี่มอมแมมพวกเขาลงไป สร้างสังคมใหม่ที่ไม่มีการกดขี่ขูดรีดปลดปล่อยประชาชนผู้ไชแรงงาน ไทพนจากความทุกขยากลำบากซึ่งพรรคเรากำลัง และจะดำเนินอยุอย่างเต็มกำลังและจะดำเนินตอไปโดยไม่หยุดยั้ง รวมความแล้วก็คือการเลิกเชื่อถือศาสนานั้นตองให้ประชาชนเขาสัมครใจเล็กกันเอง คนอื่นไม่สมควรและก็ไม่สามารตไปบังคับให้เขาเลิกได้ควยความเข้าใจ ชนนี้เองพรรคเราจิงได้กำหนดนโยบายให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ในการนับถือหรือไม่นับถือศาสนามาแต่ตน และก็ยื่นหยัดปฏิบัตินโยบายข้อนี้้อย่างเครงครัดตลอดมา.

ตรงกันขาม ชนชั้นปกครองนั้นแหละ ปล่อยให้ฝรั่งมะริกันจ้างวานคนไปตัดเอา เสียรพระพุทช



รูปไปทำเฟอร์นิเจอร์ และลักขโมยพระพุทธรูปไป  
 ราวอันล้ำค่าของเรากลับไปประทับพิพิธภัตสถาน  
 ในบ้านเมืองของมัน และก็ขึ้นชั้นปกครองอีกนั่น  
 แลละกลั่นแกล้งพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ ที่ชาวบ้านเคา  
 รพณ์ถือให้ลี้กและจับกุมคุมขังในข้อหา มีการกระ  
 ทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พวกมันยังเอาพระการ  
 เมืองเป็น "ธรรมทศ" ออกไปหลอกลวง ประชา  
 ชนตามชนบท ให้พระอัลซซิกิตติวุฒโฑนพล ออก  
 มาบ่าวรองว่า "มาคอมมิวนิสต์ไม่บาป" พวกนี้  
 ต่างหากเป็นผู้ทำลายศาสนาที่แท้จริง.

เราต้องให้ความเคารพแก่บุคคลในวงการ  
 ศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับมวลชนและเป็นที่ยอมรับ  
 ของมวลชน ต้องพยายามช่วงชิง บุคคลที่รักชาติ  
 รักประชาธิปไตยในวงการศาสนาทุกศาสนาให้มา  
 ร่วมมือกับพรรคเราในการต่อสู้กับศัตรูเฉพาะหน้า  
 ของประชาชนทุกชั้นชน ต้องอาศัยกำลังที่ก้าว

หน้า และให้ความสนับสนุนแก่ขบวนการที่รักชาติ  
 รักประชาธิปไตยในวงการศาสนา แก่การต่อสู้  
 เป็นธรรมของวงการศาสนาต่าง ๆ อย่างเต็มที่.

ต่อบุคคลในวงการศาสนาที่รับใช้พวกปฏิกริ  
 ยา เป็นศัตรูกับการปฏิวัตินั้น ก็ต้องหาพยานหลัก  
 ฐานให้เพียงพอ เปิดโปงให้ประชาชนได้เห็นชัด  
 ถึงพฤติกรรมเลวร้ายของเขา และให้ประชา  
 ชนเป็นผู้พิจารณาเองว่า จะสมควรจัดการกับเขา  
 อย่างไร.

ข้อที่ 3 "ริบทรัพย์สิ้นของจักรพรรดินิยม-  
อเมริกา ของพวกปฏิกริยาชาตินิยมที่ร้ายกาจและ  
ของเจ้าที่ดินอันธพาล เพื่อจัดสรรให้เป็นประ  
โยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ลงโทษพวก  
ปฏิกริยาปฏิวัติ และพวกปฏิกริยาที่ก่ออาชญากรรม  
ต่อประเทศชาติและประชาชนตามความผิด ผู้ที่



ผู้ที่กระทำผิดเมื่อสำนึกผิดและไต่กลับตัวแล้ว ก็จะได้รับ การผ่อนปรน".

นโยบายข้อนี้เป็นนโยบายเกี่ยวกับ การจัดการต่อบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นศัตรูของการปฏิวัติ.

ก่อนอื่นนโยบายข้อนี้ พรรคเรากำหนดให้ "ริบทรัพย์สินของจักรพรรดินิยมอเมริกา พวกปฏิกริยาชาชาติที่ร้ายกาจ และพวกเจ้าที่ดินอันชั่วพาล" การกำหนดเช่นนี้สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เพราะทรัพย์สินของ 3 พวกนี้ ทั้งโรงงานห้างร้าน และวิสาหกิจอื่น ๆ ตลอดจนเรือกลสวนไรนา และเงินทองของมีค่า ล้วนแต่ได้มาโดยการกดขี่ฉ้อฉล ปล้นสะดมแย่งยึดและขูดรีดมาจากรัฐ และประชาชนผู้ไร้แรงงานทั้งสิ้น ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะริบเอาคืนมาให้ เป็นของของรัฐ ซึ่งก็คือของปวงชนชาวไทย.

ที่กำหนดยุติโทษ เฉพาะของจักรพรรดินิยมอเมริกา ไม่ริบของจักรพรรดินิยมตัวอื่นนั้นก็เพราะว่า จักรพรรดินิยมอเมริกาตั้งตัว เป็นศัตรูกับประชาชนไทย เช่นหลังชนชั้นปกครอง และ เขาร่วมการปราบปรามประชาชนไทยตลอดมา ซึ่งต่างกับจักรพรรดินิยมตัวอื่น ๆ การที่พรรคเรากำหนดนโยบายเช่นนี้ ย่อมเป็นผลดีแก่การโคกเคี้ยวจักรพรรดินิยมอเมริกา ศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดตัวหนึ่งของประชาชนไทย อนึ่งต่อพวกปฏิกริยาชาชาติ กับพวกเจ้าที่ดิน นโยบายข้อนี้ที่กำหนดให้ ริบเฉพาะทรัพย์สินของพวกปฏิกริยาชาชาติที่เป็น "ตัวร้ายกาจ" และพวกเจ้าที่ดินที่เป็น "อันธพาล" เท่านั้น จะไม่ริบทรัพย์สินของพวกที่ไม่ใช่ "ตัวร้ายกาจ" และไม่ใช่ "อันธพาล" ทั้งนี้ก็ เพื่อให้เป็นผลดีแก่การแยกสลายศัตรู เช่นกัน %

ส่วนทรัพย์สินที่ริบมาได้ จะนำไปใช้ประ

โยชนทางใตนั้น นโยบายขุณีไคยงไววา "เพื่อ  
 จักรวรรให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ  
 ชาติ" ซึ่งก็คือส่วนโลกวรรสงวนไว้ให้รัฐเป็นม  
 ควบคุมกิจการต่อไปและส่วนโลกวรรนำไแบ่งมันให้  
 แก่ประชาชนผู้ทชยากเดือดร้อน ในฝ่ายที่มีหน้าที่  
 รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาและจัดการต่อไปตามความ  
 เหมาะสม ในนโยบายขุณีที่ 3 นี้ยังมีอีกประเศ  
 หนึ่งก็คือให้ "ลงโทษพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติ และพวก  
 ปฏิกริยาที่ก่ออาชญากรรมต่อประเทศชาติและประ  
 ชาชนตามความนึก" พวกปฏิปักษ์ปฏิวัติหมายถึง  
 บุคคลที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับการปฏิวัติ และเป็นคนที่  
 คัดค้านชั่วคราวความก้าวหน้าของสังคม ที่ควรสนใจ  
 ใจคือ นโยบายขุณีไม่ไให้ลงโทษพวกปฏิปักษ์และ  
 พวกปฏิกริยาทั้งปวง หากใหลังโทษเฉพาะที่ "ก่อ  
 อาชญากรรมต่อประเทศชาติและประชาชน" เท่านั้น  
 นั้น และก็ไม่ไให้ลงโทษแบบตามใจชอบ หาก

ใหลังโทษ "ตามความนึก" คือมีความนึกร้ายแรง  
 กิ่งโทษสถานหนัก ถ้าไม่ร้ายแรงก็ลงโทษสถาน  
 เบา ส่วน "ผู้ที่กระทำผิด เมื่อสำนึกผิด และไ  
 กลับตัวแล้ว ก็ไรับการผ่อนปรน" ทั้งนี้เป็นการกัก  
 เตือนพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติและพวกปฏิกริยา ให้เลิก  
 หรือลดหย่อนการก่อกรรมทำชั่ว จะไลดหรือไ  
 โทษของตนและไให้ทางออกแก่พวกเขา เห็นไชัด  
 ว่าง เพื่อเราไไโทษณาและปฏิบัติตามนโยบายของ  
 พรรคอย่างกว้างขวางและเคร่งครัดแล้ว ก็จะมี  
 ผลในทางแยกสลายศัตรูชั้น เป็นผลที่ก่อการปฏิวัติ  
 ยิ่งนัก.

ขุณีที่ 4 "คำเนินนโยบายต่างประเทศที่  
 เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง ยกเลิกสนธิสัญญา  
 สัญญา และชอกกกลงที่ขายชาติและไม่เป็นพันธมิตร  
 ปวง คัดค้านจักรพรรดินิยม โภยเฉพาะอย่างยิ่ง



การตั้งตัว เป็น เจ้า ของ 2 อภิมหาอำนาจ สร้าง  
 ความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศต่าง ๆ บนพื้น  
 ฐานแห่งความเสมอภาค เคารพอธิปไตยและบูรณ  
 ภาพเหนือดินแดน อำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
 สามัคคีร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือ การต่อสู้ที่  
 เป็นธรรมของประชาชน และประชาชาติที่ถูกกดขี่  
 ทั่วโลก"

ข้อนี้เป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศ  
 ประเด็นแรก นโยบายของพรรคเรา บอก  
 ชัดว่าจะ "ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระ  
 เป็นตัวของตัวเอง" ประเทศที่เป็นเอกราช ทุก  
 ประเทศย่อมจะต้องมีนโยบายต่างประเทศ ที่เป็น  
 อิสระของตนเองโดยไม่ขึ้นต่อประเทศอื่น พรรค  
 เรากำหนดนโยบาย เช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการวาง  
 หลักปฏิบัติด้านการต่างประเทศให้แก่ตนเอง และ  
 อำนวยรัฐปฏิบัติเท่านั้น หากยังสะท้อนความไม่

พอใจที่ประชาชนไทยทั่วไปมีก่อนนโยบายการต่างประเทศ  
 ของชนชั้นปกครองปฏิกริยา ที่ชนคองจักร  
 พรรคินิยมมานานนับสิบ ๆ ปี

ในนโยบายข้อนี้ยังได้ระบุว่าจะต้อง "ยก  
 เลิกสนธิสัญญา สัญญา และข้อตกลงที่ขายชาติและ  
 ไม่เป็นธรรม" ซึ่งนั้นก็เพราะว่านับแต่ปี 1855  
 (พ.ศ. 2398) กับบริษัจักรในรัชกาลที่ 4 ได้ยิน  
 ยอมทำสัญญาไม่เสมอภาคฉบับแรกกับอังกฤษ เป็น  
 ต้นมา ในช่วงเวลา 120 ปีเศษมานี้รัฐบาลเจ้า  
 ที่ดินใหญ่นายทุนใหญ่ของไทยได้ทำสนธิสัญญา สัญ  
 ญา และข้อตกลงที่ขายชาติและไม่เป็นธรรม กับ  
 บรรดาจักรพรรดินิยมไว้มากมายหลายฉบับ ทำให้  
 ประเทศไทยต้องสูญเสียอธิปไตยแต่ละด้านไปทีละ  
 น้อย โดยเฉพาะนับแต่ปี 1950 (พ.ศ. 2493 )  
 เป็นต้นมา จักรพรรดินิยมอเมริกา ได้อาศัยสนธิ  
 สัญญา สัญญา และข้อตกลงต่าง ๆ ที่เขาทำไว้กับ

รัฐบาลชายชาติของประเทศไทย มาครอบงำประ  
 เทศไทยทั้งทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ  
 และวัฒนธรรมไว้อย่างหนาแน่น กคชี่ประชาชน  
 ไทยอย่างทารุณ ปล้นสะดมทรัพย์สินกรรมชาติของ  
 เรวไปก็มาก อีกทั้งยังไคเอาผืนแผ่นดิน ไทย  
 เป็นฐานทัพ และ บังคับลูกหลานคนไทย ไปเขน  
 ชาติประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความขม  
 ขื่นแก่ประชาชนประเทศเราเป็นอย่างยิ่ง และก็  
 ควบเหตุนี้เอง ตลอดระยะ 120 ปีเศษมานี้ ประ  
 ชาชนไทยก็ไคทำการต่อสู้เพื่อยกเลิกสนธิสัญญา  
 สัญญา และ ข้อตกลงที่ชายชาติ และ ไม่เสมอภาค  
 ่งเหล่านี้้อยไม่ชาติ ดังนั้นการที่พรรคเราไคเสนอ  
 ไคยกเลิกสนธิสัญญา สัญญา และ ข้อตกลงดังกล่าว  
 ไว้ในนโยบายของตน ย่อมเป็นที่ต้อนรับสนับสนุน  
 ของประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง  
 ในนโยบายข้อที่ 4 นี้ พรรคเรายังไคกำหนดให้

"คัดค้านจักรพรรดินิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ  
 ตั้งตัวเป็นเจ้าโลกของ 2 อภิมหาอำนาจ"

ทำไมพรรคเราจึงต้องกำหนดนโยบายตาม  
 การต่างประเทศให้คัดค้านจักรพรรดินิยมด้วยแล้ว  
 จักรพรรดินิยมก็คือทุนนิยมผูกขาด ก็คือชน  
 สูงสุดของระบอบทุนนิยม และก็คือทุนนิยมที่ไกลสิน  
 ลมปรานา เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรอันสูงสุดพวกนาย  
 ทุนผูกขาดแห่งจักรพรรดินิยมไม่เพียงแต่ทำการกด  
 ขู่ขู่กริประชาชนผู้ไร้แรงงานในประเทศของตน  
 อย่างทารุณเหี้ยมโหด พวกมันยังค้าเงินสินค้าน  
 เมืองขึ้นทั้งเก่าและใหม่ ทำการรุกรานและเขา  
 ไปครอบงำประเทศที่อ่อนแอกว่า กคชขูกริประ  
 ชาชนในบรรดาเมืองขึ้นทั้งเมืองขึ้น และประเทศ  
 โลกที่ 3 อย่างป่าเถื่อนโหดร้ายยิ่งยวด รวมทั้ง  
 ประเทศไทยด้วย อนึ่ง เพื่อแย่งชิงทรัพย์สิน  
 เมืองพวง และ เขตอิทธิพล บรรดาประเทศจักร



พรรคินิยมทั้งหลายยังโคกอสงครามระหว่างกันและกันครั้งแล้วครั้งเล่า สงครามโลกผ่านมาทั้ง 2 ครั้งก็เกิดขึ้นด้วยเหตุอันชั่วช้าสามานย์ ดังนั้นจักรพรรดินิยมจึงเป็นต้นตอของภัยสงคราม.

รวมความแล้วก็คือ จักรพรรดินิยม เป็นสิ่งขัดขวางการก้าวหน้าของสังคมมนุษยชาติ เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของประชาชนผู้ไขว่แรงงาน นานาประเทศ และประชาชาติที่ถูกกดขี่ทั้งปวงเพราะฉะนั้น พรรคเราจึงได้ยื่นหลักค้ำคานการรุกรานและการแทรกแซงที่จักรพรรดินิยมกระทำต่อประชาชนชาติที่ถูกกดขี่ไป ทั่วโลกมา.

ส่วนที่ 2 อภิมหาอำนาจที่ทั้งตัวเป็นเจ้าของโลกในทุกวันนี้ได้แก่ สังคมจักรพรรดินิยมโซเวียต กับจักรพรรดินิยมอเมริกา จักรพรรดินิยมอเมริกาครอบความเป็นเจ้าในโลกทุนนิยมมาแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ก็เพราะว่า ขณะนั้นประ

เทศจักรพรรดินิยมหลายประเทศได้ประสบความสำเร็จเสียหายหนักในการทำสงคราม ทั้งฝ่ายชนะและฝ่ายรบแพ้ มีแต่จักรพรรดินิยมอเมริกาเพียงประเทศเดียวเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสมรภูมิ จึงไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนัก กลับรวบรวมกำลังด้วยการขายอาวุธ ต่อมาเมื่อจักรพรรดินิยมอเมริกาได้ประสบความสำเร็จในสงครามเกาหลีและอินโดจีนแล้ว อิทธิพลของมันก็ได้เสื่อมทรุดลงไปมาก แต่ความทะเยอทะยานของมันที่คิดจะครอบงอมโลกนั้นมิได้ลดน้อยถอยติดตามไปด้วย ฉะนั้น แม้แต่กลุ่มลัทธิแกมมัยใหม่ครุสชอฟ ได้แย่งยึดอำนาจและฟื้นฟูทุนนิยมขึ้นในสหภาพโซเวียตในปี 1956 (พ.ศ.2499) สหภาพโซเวียตแห่งสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่เลนินและสตาลินสร้างขึ้นก็คืออยู่ ๆ แปรเปลี่ยนเป็นประเทศสังคมนิยมไป ต่อมาเมื่อกลุ่มเบเรสเนฟขึ้นครองอำนาจซึ่งแทนครุสชอฟ

พวกมันก็ยังคงดำเนินนโยบายซึ่งกันตั้งตัวเป็นเจ้าของ  
โลกกับจักรพรรดินิยมอเมริกาต่อไป ทุกวันนี้สังคม  
จักรพรรดินิยมสหภาพโซเวียตเกาะกระรอนไปทั่ว  
โลก เทียวแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ  
อื่น เอารักเอาเปรียบบรรดาประเทศที่ด้อยพัฒนา  
ในโลกที่ 3 การที่สังคมจักรพรรดินิยมสหภาพ  
โซเวียตกับจักรพรรดินิยมอเมริกา แข่งขันเพิ่มพูน  
กำลังรบและแย่งกันขยายเขตอิทธิพล เพื่อชิงกัน  
ครองความเป็นเจ้าโลกนั้น ก่อความเดือดร้อนให้  
แก่ประชาชนทั่วโลก และก็เป็นสาเหตุสำคัญแห่ง  
ความปั่นป่วนวุ่นวายของโลกปัจจุบันทำให้อันตราย  
ที่จะเกิดสงครามโลกครั้งใหม่ล่อแหลมยิ่งขึ้น กัง  
นั้นอภิมหาอำนาจทั้ง 2 นี้จึงเป็นศัตรูเฉพาะหน้า  
ของประชาชนทั่วโลก ดังนั้นพรรคเราจึงนำประ  
ชาชนไทยไปร่วมมือกับประชาชนนานาชาติคัด  
ค้านการตั้งตัวเป็นเจ้าของโลกของ 2 อภิมหาอำนาจ

นี้ตลอดมา.

นโยบายข้อที่ 4 นี้ยังกำหนดให้ "สร้าง  
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่าง ๆ บนพื้นฐาน  
แห่งความเสมอภาค เคารพอธิปไตยและบูรณภาพ  
เหนือดินแดน อำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน"  
ทั้งนี้ก็เพราะว่า การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระ  
หว่างประเทศทั้งปวงนั้น ย่อมเป็นที่ปรารถนาของ  
ประชาชนนานาประเทศ รวมทั้งประชาชนไทย  
ด้วย ที่แล้มากกระทั่งทุกวันนี้ ชนชั้นปกครองประ  
เทศไทยสัมพันธ์กับจักรพรรดินิยมอเมริกา "มหา  
มิตร" ของพวกมันบนพื้นฐานแห่งความไม่เสมอภาค  
โดยยอมถวายเป็นสมุน ทั้งปล่อยให้บรรดาประ  
เทศจักรพรรดินิยมทั่ว ๆ ไป เข้ามาทำลายอธิป  
ไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศเรา  
เอารักเอาเปรียบและกอบโกยผลประโยชน์ จาก  
ประเทศเราไปแต่ฝ่ายเดียวตลอดมา นโยบาย



ทางประเทศชนิดนี้ของชนชั้นปกครองไทย เป็นที่  
 อือมระอาและโกรธแค้นของประชาชนไทยทุกชั้น  
 ชั้นที่รักชาติและรักในศักดิ์ศรีแห่งชาติของตน ถึง  
 นั้นในการเผยแพร่นโยบายส่วนนี้ของพรรคเราจึง  
 ต้องเปิดโปงพฤติกรรมของชนชั้นปกครองปฏิกิริยา  
 ที่บูชา เกรงกลัว และเลียดแข้งเลียดขาจักรพรรดินิ  
 ยม ชายเอกราชอธิปไตย และผลประโยชน์แห่ง  
 ชาติให้แก่จักรพรรดินิยมต่อไป.

ส่วนสุดท้ายของนโยบายข้อที่ 4 กำหนดให้  
"สามัคคีร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือการต่อสู้ที่  
เป็นธรรมของประชาชนและประชาชาติที่ถูกกดขี่  
ทั่วโลก" การที่พรรคเรากำหนดนโยบายเช่นนี้ก็  
 เพราะว่าการต่อสู้ของประชาชนและประชาชาติ  
 ที่ถูกกดขี่ทั่วโลก ล้วนแต่มีเป้าหมายมุ่งไปยังจักร  
 พพรรดินิยมและสมุน ล้วนแต่เป็นส่วนประกอบส่วน  
 หนึ่งของการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพแห่งโลก ดังนั้น

ประชาชนและประชาชาติที่ถูกกดขี่ทั้งมวลล้วนต้อง  
 สามัคคีร่วมมือกัน และให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ  
 ชึ่งกันและกันในการต่อสู้กับศัตรูร่วมกัน พรรคเรา  
 ยืนหยัดในหลักการสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพ คัด  
 กว้างจักรพรรดินิยม ลัทธิแกงมัยใหม่ และพวกปฏิ  
 กิริยาบานาประเทศลอร์ด ความสนับสนุน  
 และช่วยเหลือแก่การต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนและ  
 ประชาชาติที่ถูกกดขี่นานาชาติอย่างเต็มกำลัง  
 ในขณะเกี่ยวกับการต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนประ  
 เทศเราก็ไ้รับความสนับสนุนและความช่วยเหลือ  
 จากประชาชนที่รักความเป็นธรรมทั่วโลกอย่างอบ  
 อุ่นและมีพลังตลอดมาเช่นกัน ตรงกันข้าม ชนชั้น  
 ปกครองไทยกลับมีใบ้ใช้จักรพรรดินิยม ทำตัวเป็น  
 สมุนของสารวัตรโลก เทียบกับเพลิงปฏิวัติในประ  
 เทศบ้านใกล้เรือนเคียง เป็นปฏิปักษ์กับประชาชน  
 และประชาชาติที่ถูกกดขี่ทั้งหลายอย่างปัดขบ จึง

ถูกประชาชนประเทศเราก็คำนวณตลอดมา  
 การที่พรรคเรากำหนดนโยบายการต่างประเทศ  
 เช่นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นผลที่ต่อการณ์การณ์  
 ครอบงำความเป็นเจ้าของสังคมจักรพรรดินิยมโซ-  
 เวียตและจักรพรรดินิยมอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผล  
 ต่อการปฏิวัติโลกควย สหภาพปฏิวัติทุกคน ล้วน  
 ต้องยึดมั่นนโยบายของพรรคไทน์ ส่งเสริมจิตใจ  
 สากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพอ่างเต็มที่ ในการสัม  
 พันธและร่วมมือกับประชาชน กองทัพ และพรรค  
 บุคคล บรรดาพี่น้องทั้งหลายรวมแรงรวมใจ เคียง  
 บ่าเคียงไหล่ต่อสู้ศัตรูร่วมกันอย่างมั่นคง.

ข้อที่ 5 "ชนชาติต่าง ๆ แห่งประเทศไทย  
 มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและ  
 กัน สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสิทธิในการ  
 ใช้ภาษาหนังสือ รักษาวัฒนธรรม ชละชนธรรม

นิยม ประเพณีที่งดงาม คำนวณการกษัตริย์ เข้มแข็ง  
 หยามระหว่างชนชาติ ในเขตที่รวมของชนชาติ  
 ไทกว่าเนมีการปกครองตนเองได้ โดยอุบายใน  
 กรอบกรว้าใหญ่ของประเทศไทย และให้พัฒนา  
 เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุขอย่างทั่วถึง"  
 ข้อนี้ เป็นนโยบายเกี่ยวกับชนชาติ.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบด้วย  
 หลายสิบชนชาติ แต่ไหนแต่ไรมา ชนชั้นปกครอง  
 กษัตริย์คือประชาชนชนชาติต่าง ๆ อย่างทารุณ ชั่ว  
 ระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ประชาชนที่ถูกกดขี่ใน  
 บรรดาชนชาติหลายชนชาติต่างก็โค่นล้มการลุด  
 ขึ้นสู่ที่คำนวณชนชั้นปกครองผ่านมาในหลายต่อหลาย  
 ครั้ง เช่น "กบฏผีบุญ" "กบฏเงี้ยว" "กบฏฮ่อ"  
 และขบวนการ "ผีบุญ" ของชนชาติลัวะในจังหวัด  
 น่าน เป็นต้น บางกบฏไทกว่าเนมีการต่อสู้ ยึดยึด  
 เป็นสิบ ๆ ปี บางชนชาติมีขอบเขตกว้างขวาง



ถึงหลายจังหวัด นอกจากนั้นชนชั้นปกครองไทย ย  
 ยังได้ปลูกฝังลัทธิลัทธิลัทธิ "ไทยใหญ่" ยุบยงสง  
 เสริมประชาชนผู้ไร้แรงงานในชนชาติส่วนใหญ่ให้  
 ถูกถูกเหยียดหยามชนชาติส่วนน้อย อีกด้านหนึ่งก็  
 ปลูกปั้นประชาชนผู้ไร้แรงงานในชนชาติต่าง ๆ ให้  
 เคียดแค้นชิงชัง ระแวงสงสัยและดูหมิ่นถิ่นแดนตนซึ่ง  
 กันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อบรรลุปณณการ "แบ่งแยก  
 แลวปกครอง" ของพวกมัน.

แต่ไหนแต่ไรมา พรรคเราก็คัดค้านนโยบาย  
 ชนชาติที่ปฏิกริยาของชนชั้นปกครอง อย่างเด็ด  
 เดี่ยว ยืนหยัดในนโยบายชนชาติของลัทธิมาร์กซ  
 อย่างเสมอคนเสมอปลาย เอมมีต้นที่ว่า "ปัญหา  
 ชนชาติเมื่อผูกใจหุ้มที่สุดแล้ว ก็คือปัญหาชนชั้น" มา  
 ไทการศึกษาแก่ประชาชนผู้ถูกกดขี่ในชนชาติต่าง ๆ  
 เป็นประจำ ควบคู่กับประชาชนในชนชาติส่วน  
 น้อยต่าง ๆ ของประเทศไทย จึงสามารถจําแนก

ได้อย่างแจ่มชัดว่า ชนชั้นปกครองปฏิกริยาไม่ว่าจะ  
 เป็นคนชนชาติใดล้วนเป็นศัตรูของตน ส่วนประชา  
 ชน ถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติใด ล้วนแต่เป็น  
 พี่น้องร่วมชนชั้นของคนที่มีชะตากรรม อย่างเดียว  
 กับตน ประชาชนผู้ถูกกดขี่ทุกชนชาติจะต้องสาม  
 มัคคคึกันมุ่งไปต่อสู้กับศัตรู 3 ตัวอย่างพร้อมเพรียง  
 กัน จึงจะได้รับการปลดปล่อยด้วยกัน ดังนั้นประ  
 ชาชนผู้ถูกกดขี่ในหลาย ๆ ชนชาติเช่นไทย เขมร  
 มัง ลัวะ กะเหรี่ยง ไชยภูไท ฯลฯ จึงต่างได้  
 ประสานและร่วมมือกับประชาชนผู้ถูกกดขี่ในชนชาติ  
 ส่วนใหญ่ จับอาวุธลุกขึ้นต่อสู้กับชนชั้นปกครองปฏิกริ  
 วิทยาอย่างองอาจกล้าหาญ ในเขตอันเป็นที่รวม  
 ของพี่น้องชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ หลายเขตยังได้  
 สร้างฐานที่มั่นปฏิวัติ และอำนาจรัฐปฏิวัติของตน  
 ขึ้นมาแล้ว ฐานที่มั่นและอำนาจรัฐสี่แควเหล่านี้  
 ยืนตระหง่านท่ามกลางวงล้อมของเขตชวาทที่อยู่ใต้

การปกครองปฏิกริยา และขยายกว้างไกลออกไป  
ทุกที่ ๆ .

เพื่อดำรงไว้และเสริมสร้างความสามัคคี  
ระหว่างชนชาติให้มั่นคง เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นพรรค  
เราจึงได้กำหนดในนโยบายข้อ 5 ให้ "ชนชาติ  
ต่าง ๆ ในประเทศไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียม  
กัน" พร้อมกันนั้นก็เรียกร้องประชาชนผู้  
ในทุชนชาติให้ "เคารพซึ่งกันและกัน สัมพันธ  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน" .

อนึ่ง ชนชาติต่าง ๆ ในประเทศ เราต่างมี  
ภาษา (บางชนชาติยังมีหนังสือ) มีวัฒนธรรมขนบ  
ธรรมเนียมประเพณี เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ  
ภาษาหนังสือและวัฒนธรรมอันค้ำจุนของชน ซึ่ง  
ล้วนก่อรูปและสืบต่อกันมาเนิ่นนานนับพันปีและ  
เป็นที่ทรงแทนของชนชาตินั้น ๆ เป็นอย่างยิ่ง ชนชั้น  
ปกครองทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่เลื่อมสลับกันแต่ละชน  
ชาติให้สลับภาษา หนังสือ วัฒนธรรมและประเพ  
ณี

ของชนชาติอื่น ๆ นอกจากนั้นพวกมันยังดำเนิน  
นโยบายที่มุ่งลบล้างเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชนชาติ  
ส่วนน้อยทั้งหลายด้วยวิธีการบังคับ พวกมันก่อ  
ความแตกแยกระหว่างชนชาติต่าง ๆ ในประเทศ  
ไทยก็เพื่อสะดวกแก่การปกครองของมัน ผลก็คือ  
ได้สร้างความขงขืนแก่พี่น้องชนชาติส่วนน้อยทั้ง  
หลายอย่างยิ่ง เพื่อทำลายไกลบายอันชั่วร้าย  
ของชนชั้นปกครอง เพื่อให้ประชาชนผู้ถูกกดขี่ใน  
ทุกชนชาติมีความเข้าใจอันดีต่อกัน สัมผัสสาม  
สามัคคีกันอย่างสนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในนโยบายข้อ  
5 นี้ พรรคเราจึงกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้ทุก  
ชนชาติ "มีสิทธิในการใช้ภาษา หนังสือ วิชา  
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ค้ำจุน" .

อันที่จริงในเมื่อรูปแบบสมัยใหม่ ได้อำนวยความสะดวกแก่การติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชนชาติ  
ต่าง ๆ ประชาชาติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทุกที ความ



แตกต่างกันเห็นระหว่างกันและกันก็ลดน้อยลง  
 ความสนิทสนมกลมกลืนขึ้น ก็จะมีเพิ่มมาก  
 ขึ้น และการผสมผสานทางภาษา หนังสือ วัฒนธรรม  
 วัฒนธรรมนิยม และประเพณีของชนชาติ  
 และประชาชาติต่าง ๆ ก็จะมีแนวโน้มไป ในทาง  
 เพิ่มมากขึ้นทุกที ยิ่งในอนาคต ในสังคมคอมมิวนิสต์  
 เมื่อชนชั้นขุกริทธิเป็นตัวก่อความบาดหมาง  
 กระทั่งก่อความเป็นสงครามระหว่างชนชาติต่าง ๆ  
 และระหว่างประชาชาติต่าง ๆ ถูกทำลายไปโดย  
 สิ้นเชิงแล้ว ผลประโยชน์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 กัน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง ชน  
 ชาติต่าง ๆ และระหว่างประชาชาติต่าง ๆ มีมาก  
 ขึ้น ก็จะมีแรงให้การผสมผสานกันดังกล่าวเป็น  
 ไปยิ่งรวดเร็ว ความแตกต่างทางภาษา หนังสือ  
 วัฒนธรรม วัฒนธรรมนิยม และประเพณีระหว่าง  
 ชาติไม่สามารถลบเลือนด้วยการบังคับ และจำกัดวง

หากจะต้อง เป็น ไปโดยสมัครใจและค่อย เป็น  
 ค่อย เป็นค่อยไป.

พรรค เรา เป็น พรรคการเมืองที่เป็น  
 กองหน้าของชนชั้นกรรมาชีพ เป็นตัวแทนผลประโยชน์  
 ของประชาชนผู้โชติช่วงงานทุกชน  
 ชาติในประเทศไทย และเป็นตัวแทนผลประโยชน์  
 ของประชาชาติไทย มีใจ เป็นตัวแทน  
 ของชนชาติหนึ่งชนชาติใดโดยเฉพาะ เพราะ  
 ฉะนั้น พรรค เราจึงมีนโยบาย "คัดค้านการกดขี่  
 เขี่ยกหยามระหว่างชนชาติ" พรรค เรา  
 คัดค้านลัทธิลัทธิ ชาตินิยมของชาติใหญ่ ชวนะเดียวกันก็คัด  
 คานความคึกคักกับแคบทางชาติของชาติเล็ก -  
 เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ล้วนแต่ ไม่ เป็นผลดีต่อ  
 การสมัครสมานสามัคคีระหว่างชนชาติต่าง ๆ ใน ประเทศไทย  
 ไม่ เป็นผลดีต่อการสู้รบที่กระทำต่อ ชน  
 ชั้นปกครองผู้เป็นศัตรูร่วมกันของ ประชาชนผู้

ถูกก่อกำเนิดขึ้นชาติ.

ส่วนชนบทรรมนิยมและประเพณี  
บางอย่างที่ไม่ดีไม่งามของแต่ละชนชาติซึ่ง  
มีอยู่บางนั้นก็ตองผานไ้การศึกษายกระดับ  
ทางความคิดการ เมือง และทางวิทยาศาสตร์  
ของประชาชนในชนชาตินั้น ๆ ที่ละชน ๆ  
ให้เขาคอย ามอง เห็นและ เลิกกันเอง ชน  
ชาติอื่นไม่สมควรถือเป็นขอร่าง ไปเหยียด  
หยามเขา เพราะว่าการทำเช่นนี้รังแต่จะ  
ก่อให้เกิดความบาดหมางและการตอทานขึ้น  
ในชนชาติที่ถูกกระทำอย่าง ไม่ตองสงสัยประ  
สพการณ์ของพรรคเราเองในการทำงานใน  
เขตชนชาติส่วนน้อยหลายชนชาติในแต่ละ  
ภาค ล้วน ไ้พิสูจน์ชัด นี้ เป็นอย่าง ดีแล้ว หมาย  
งาน ไ้คิดหรืออยู่ใ้ปฏิบัติตามนโยบายขอดีของ  
พรรคอย่าง เข้มงวด หมายงานนั้นหรือผู้น-

ก็จะประสบผลสำเร็จในการงานกลับกันก็จะ  
ประสบพาวามล้มเหลวกระทั่งความเสียหาย-  
อย่างไม่มีทาง เลี่ยง ไ้.

ประการสุดท้ายในอื่การปกครอง  
อย่างป่าเถื่อนที่ชนชั้นปกครองกระทำต่อชน-  
ชาติส่วนน้อยทั้ง หลาย ไ้ก่อให้เกิดขบวนการ  
แยกกันแค้นมาแล้วในที่บางชนชาติ และไ้ไ้  
ถูกชนชั้นปกครองปราบปรามลง ไปอย่างทารุณ  
และขูดไ้ไ้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มในบางชนชาติก็  
ยังมีความปราณา เช่นนั้นอยู่ตอปัญหาที่พรรค-  
เราก็ควรมีทำที่และนโยบายนี้แน่นอน.

โดยทั่วไปแล้วในการพิจารณาปัญหา  
ประชาชาติ เรานักลัทธิมาร์กษยนิยมบริบทวิวัติ-  
วินัยของ แต่ละประชาชาติ ตลอดไ้ชนชาติ  
ต่าง ๆ ในประเทศที่ประกอบด้วยหลายชนชาติ  
ย่อมมีสิทธิที่จะคิดค้นเองว่าจะแยงตัวออกไป



ตั้ง เป็นรัฐอิสระแห่ง ประชาชาติหนึ่งหรือไม่  
 ต่อในกรณีที่เป็นรูปธรรม พรรคการเมืองชน  
 ขบวนการมาซิฟิโนในประเทศหนึ่ง ๆ จะให้ความ  
 สนับสนุนชนชาติหนึ่งชนชาติใดที่ต้องการจะ  
 แยกตัวออกไปเป็นรัฐอิสระหรือไม่นั้นนอกจาก  
 ต้องพิจารณาปรชาชาติของชนชาตินั้นว่า เป็น  
 เสี่ยงเรียกร้องต้องการของประชาชนส่วน  
 ใหญ่โดยแท้จริงหรือไม่แล้วยังต้องพิจารณา  
 ในตารแยกแยะที่จะเป็นผลก่อกองการกิจปลด  
 แยกของชนชาติอื่น ๆ และศอกการกิจปลด  
 แยกของชนชาติใน ประเทศนั้น ๆ โดยส่วน  
 รวมหรือไม่ ดังนั้น เราชาวพรรคคอมมิวนิสต์  
 สนับสนุนขบวนการปลดแอกของ ประชาชาติที่  
 ถูกกดขี่ทั้งมวลในการต่อสู้ของจักรพรรดินิยม  
 โทพนจากฐานะ. เมืองซิ่นกึ่ง เมืองซิ่นแตเรา  
 จะไม่สนับสนุนชนชาติหนึ่งชนชาติใดในประ-

เทศที่ถูกกดขี่แยกตัวออกไปเพราะว่าการ  
 แยกตัวนั้น ไม่เพียงแต่มีใ้ช่วยใ้ชนชาติที่แยก  
 ตัวออกไปใ้รับอิสระภาพและเอกราชโดยแท้  
 จริงกลับบั่นทอนกำลังสู้รบของ ประชาชนที่ถูกกด  
 ขี้ในประเทศนั้นในการต่อต้านจักรพรรดินิยม  
 โดยส่วนรวม เพราะวาทนทางสู่การปลดแอก  
 ของชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ ในประเทศ เมืองซิ่น  
 กึ่ง เมืองซิ่น ก็คือสามัคคีกับ ประชาชนที่ถูกกดขี่  
 ทุกชนชาติในประเทศต่อสู้กับจักรพรรดินิยมและ  
 สมุน เพื่อใ้ใ้ไขว้ซึ่ง เอกราชประชาธิปไตย  
 ของประชาชน ถูกกดขี่ทั่วประเทศโดยส่วน  
 รวม การันแล้วทั่วทั้ง ประชาชาติไทยใ้รับอิสระ  
 ภาพแล้ว ในเขตที่รวมของชนชาติใ้ค่า  
 เน้นการปลดปล่อยตนเองใ้โดยอยู่ภายใน  
 ครอบครัวยุใหญ่ของประเทศไทย "ตามนโยบาย  
 ข้อที่ 4 ของพรรคเรา.

ชั้นปกครอง ตรงกันข้ามกับนโยบายชนชาติ  
 ที่ปฏิวัติของพรรคเราโดยสิ้นเชิงพวกมันไม่  
 เพียงแต่ไม่อนุญาตให้ชนชาติส่วนน้อยไปปก  
 ครองตนเองในเขตที่รวมของ แต่ละชนชาติ  
 ไม่เพียงแต่ริครอบสิทธิ์อันพึงมีของประชาชน  
 ชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ อยางไรความเป็น  
 ธรรม ยิ่งกว่านั้นองค์การปกครองท้องถิ่นของ  
 พวกมันยังกดขี่ เชนชาติรักษาท่า เชนประชาชน  
 ชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ อยางป่าเถื่อนไรมนุษย  
 ธรรม กรณีสังหาร โหดที่ป่าเถื่อนที่เห็น  
 เมื่อปีที่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่สด ๆ ร้อน ๆ ทั่ว  
 อยางหนึ่ง กอนลุดจันตู ประชาชนชนชาติลัะ  
 ในเขตอำเภอบัว จังหวัด นานก็ไคถูกองค์  
 การปกครองท้องถิ่นเก็บภาษีทั้ง เดือนและไม่  
 เดือนถึง 24 อยาง ชนชาติต่าง ๆ ในทองที่

อื่น ๆ ก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีกว่ากัน.  
 ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการพัฒนา เศรษฐ  
 กิจ การศึกษา การสาธารณสุข ชนชาติส่วน  
 น้อยต่าง ๆ ในประเทศ เราลวนถูกจักรพรรดิ  
 นิยม กักกีดกันนิยม และทุนนิยมขุนนางชุก  
 อยาง เข้มยัมโหด เศรษฐกิจของพวกเขา -  
 ส่วนใหญ่ที่สุดยังคงตกค้างอยู่ในขั้นกึ่งบรรพกาล  
 ทำไร เลื่อนลอยกันตามป่าเขา เกร็งมือ  
 การผลิตก็มีแต่มีค พร้า และไฟ ฟืนเอง ชน  
 ชาติส่วนน้อยของเราจึงต้องอดหยาก หนาว  
 เห็นทุกหยากล่าเคี้ยวข้าวคนแล้วข้าวคน เล่า -  
 เกิดเล็ก ๆ ในชนชาติส่วนน้อย ไม่มีโอกาส  
 ใ้ได้รับการศึกษา เขตชนชาติส่วนน้อยทั่วไป  
 ลวนขาดหมอ ขาดยา อาศัยหมอผี อยางที่ก็  
 มีแต่หมอเถื่อนที่ช่วยอะไร เขาไม่ใ้ไ้หาย  
 เกิดโรคระบาดที่ไม้นาจตาย ก็คงลมตาย



ไปอย่างน่าเศร้าก เพื่อให้เห็นของชนชาติส่วนน้อย  
 ่าง ๆ สามารถรู้จักสภาพที่สาหัสถึงกลาและ  
 บัดเบความทุกข์รณใน หนองนตาย เมฆบาง-  
 ลงไปได้เร็วขึ้น พรรคเราจึงกำหนดให้พัฒ  
 นาเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข — สอ  
 อย่างทั่วถึง ในทางปฏิบัติปฏิบัติงานของ-  
 พรรคเราจำนวนมากก็โคพัฒนาใน เขตฐานที่  
 มั่นนุกเข็กนาชาวที่ละแบลุง ๆ บางแห่งยังนำ  
 เอะไปทำการ ปลุกฝายทอผ้า ถนคึกประภิสฐ  
 เครื่องทนแรงใหม่ ๆ ฝึกครุสธอนหนังสือยัง-  
 ผลิตหม่มสาวและเด็ก ๆชนชาติส่วนน้อยที่-  
 อดนแกะเขียนหนังสือมีมากขึ้นตามลำดับนี้-  
 ยังโคฝึกหมอของชนชาติต่าง ๆ โคจำนวน  
 หนึ่ง ยังผลิตให้สุขภาพอนามัยในหมู่พื้นของชน-  
 ชาติส่วนน้อยก็ดีขึ้น ่างเห็น โคชัก แต่ทุกวันนี้  
 เรายังอยู่ในภาวะสงครามยังถูกจำกัดควย-  
 เงินใจภาวิสัย งานพัฒนาทุกคานยังไม่สา-

มารทด้าโคเต็มที อนึ่ง สหายส่วนน้อยยังกุม  
 นโยบายของพรรคไม่ก็พอ ยังมีขณกพรอง-  
 กระทั่งความฉีกผลากในทางปฏิบัติ ซึ่งก็มี -  
 ส่วนทำให้งานพัฒนาแต่ละคานใน เขตชนชาติ  
 ส่วนน้อยยังไม่ได้รับผลตามที่ควร เรายัง -  
 ตองใจความสนใจไปปรับปรุงแก้ไข อยาง  
 จริงจัง.

ข้อที่ 6. "เลิกร ะบอบฐกรีกแบบ-

ศักดินา กำเนินการ ปฏิวัติอยางมีคารจำแนก  
แลผู้มีจ้ทวะการตามสภาพองแต่ละทองที่-  
โหขวานาชาว ไรมีที่ดินทำกินของตน เองอยาง  
ทั่วถึง ถักคานนาย เงินหนา เล็ดคอก เล็ดหนี  
สินและสัญญาของคณมักที่ ไม่เป็นธรรมทั้ง ปวง  
พัฒนาการผลิกทาง เกษตร ยกร ะกับชีวิต -

ความเป็นอยู่ของ เกษตรกรในท้องถิ่น . "

ข้อนี้เป็นนโยบาย เกี่ยวกับชาวนา-  
และเกษตรกรรวม ถอนเงินพรรคเราไปกำหนด  
ไว้ในนโยบายก็เป็นอย่างแจ่มชัดว่าจะ "จะเลิก  
สมรณะชุกกรีกแบบศักดินา "

รสมณะชุกกรีกแบบศักดินาคืออะไร?

รสมณะชุกกรีกแบบศักดินาคือคือการ-  
ชุกกรีกชาวนาที่ชนชั้นเจ้าที่ดินศักดินากระ-  
ทำตอชาวนาและการชุกกรีกกดขี่เบียดเบียน ที่  
นายเงินหนา เล็ดกรกระทำตอชาวนาที่ตองด  
เล็กรสมณะชุกกรีกแบบนี้ก็เพราะว่ามัน เป็นตน  
ตออันเลวทรามที่ทำให้ชาวนาซึ่ง เป็นประชา  
การส่วนใหญ่ของประเทศไทยตองยากจนคน  
แค้นมานับพันปี ทำให้เกษตรกรรวมประเทศ+  
ไทยตลอดจนสังคมนประเทศไทยตองลาหลัง-  
ก้าวไม่ทันประเทศอื่นเขา ทำให้ประเทศไทย

ตองตกเป็นเบี้ยล่างกลาย เป็นกิ่งเมืองจีน  
ของจักรพรรดินิยม ถึงนั้นการเลิกสมรณะชุก  
กรีกแบบศักดินาและปลดปล่อยชาวนาจึง -  
เป็นเนื้อหาใจความของการปฏิวัติประชาธิ-  
ปไตยและก็เป็นนโยบายข้อสำคัญที่สุดข้อหนึ่ง  
ของพรรคเรา .

เราจะเลิกสมรณะชุกกรีกแบบศัก  
ดินากันอย่างไร . ?

คำชี้แนะในนโยบายข้อที่ 6 พรรค  
เรากำหนดให้ ทำเป็นกรปฏิวัติที่ดินอย่างมี-  
การจำแนก และมีจังหวัดภาวะตามสภาพตอง  
แต่ละท้องที่ .

การปฏิวัติที่ดินที่รับที่ดินของเจ้าที่-  
ดินมาแบ่งปันให้เกษตรกรชาวนาไรที่ไม่มีที่ดิน  
ทำกินหรือมีเพียงน้อยนิดไม่พอทำกินโดยไม่-  
มูลค่าใด ๆ ที่ดินของชาวนารวยในสวนที่ให้



เขาชุกีกริชานาจากชาวนันท์ทอง เอมามา  
แบ่งไ้ชวานาที่ ไม่มีที่กินทำกิน หรือ ฌมีไม่พอกิน  
เหมือนกัน เพราะว่าการชุกีกริชองชาวนา  
รายสวนนี้ เป็นการชุกีกริชแบบถึงศักดิ์กินา.

"อย่างมีการจำแนก" นั้น หมายถึง—  
ในทางปฏิบัติต่อพวกเจาที่กินที่ เป็นอันธพาล—  
กับที่ไม่เป็นอันธพาล ต่อเจาที่กินกับชาวนา  
ราย ต่อเจาที่กินกลางและเล็ก ต่อเจาที่กิน  
พวกที่คัดค้านการ ปฏิวัติกับพวกที่ไม่คัดค้าน ปฏิวัติ—  
หรือพวกที่สนับสนุนการ ปฏิวัติ ด่วนแต่คงมี—  
การจำแนกคือ เราจะมี การปฏิบัติที่แตกต่างกัน—  
กันสวนในทาง เป็นจริงจะทำอย่างไร ถึง เวลา  
นั้นพรรคจ ฌมีข้อกำหนดที่ เป็นรูปธรรม.

ที่ว่า "มีจังหวัดภาวะความสภาพของ  
แต่ละทองที่" นั้นหมายถึง เขตปกครองโดย เคา  
กับ เขตปกครองโดย เคาจะไม่ทำพร้อม ๆ กัน

แต่จ ฌมีก่อนมีหลังซึ่งทั้งนี้ เมื่อถึง เวลาพรรคก็  
จะมีข้อกำหนดที่ เป็นรูปธรรม เช่นกัน.

ชนชั้นปกครองพยายามหลอกลวงชาว  
นาว่าการปฏิวัติที่กินของคอมมิวนิสต์ก็คือ การ  
ริบที่นาของชาวทั้งหมกไปเป็นของสวนรวม —  
ความจริง เราจ ฌมีเฉพาะที่กินของชนชั้น เจา  
ที่กินศักดิ์กินา ซึ่งก็คือผู้ที่ถือครองที่กินแต่ตัว เอง  
ไม่ไช่แรงงานหรือไช่แรงงาน เพียงสวนปลักยอม  
การค้าขาย—ชุกีกริชานาจากชาวนามา —  
เลี้ยงชีพเป็นสำคัญ สวนที่เป็นที่กินของชาวนา  
อยู่อาศัยแรงงานของคนที่มาหา เลี้ยงชีพนั้น เคา  
จะไม่แตะต้องเลย เคาแต่ที่กินให้เขาแปลง —  
เล็กแปลงนอยของบุคคลที่ไช่แรงงาน ไม่สา  
มารถทำเอง และคนชรา หญิงหมาย เด็ก—  
กำพร้าและญาติพพลภาพหรือของผู้อื่นไช่แรงงานทาง  
กาย หรือทางสมองแฉงอื่น ๆ เช่น พักกช  
กิริ เป็นคน ซึ่ง เรียกกันว่าผู้ให้เขาที่กินราย—

ยดกัไม่อยู่ในขุณขายที่จะรีบเช่นกัน ทั้งนี้—  
ก็เพราะว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิวัติที่กิน ก็  
เพื่อทำลายระบบชนชั้นวรรณะแบบศักดินา "ให้ชาว  
นาชาวไรมีที่ดินของตนเองอย่างทั่วถึง "จึงไม่  
มีเหตุอันใดที่เราจะรีบที่ดินของชาวนา ชาว  
ไรผู้ไชแรงงาน.

นับแต่ยุคศักดินากระทั่งทุกวันนี้ ผู้ที่  
รีบที่ดินของชาวนาชาวไร ทำให้ชาวนาชาว  
ไรนับวันต้องพลัดที่นาที่โดยต้องลำบากยาก  
แค้นมากขึ้นนั้นก็ชัดเจน เจ้าที่ดิน ผู้ที่รีบสืบๆ  
ลานไร่ที่พวกมันครองอยู่ในยุควันนี้ ล้วนแต่โกง  
หรือแย่งยึดมาจากชาวนาชาวไรทั้งสิ้น เพราะ  
ฉะนั้นการที่พรรคเรากำหนดให้รีบที่ดินของชน  
ชั้นเจ้าที่ดินกลับก็ฉะแย่งปันให้แก่ชาวนา-  
ชาวไร ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่พอกิน-  
นั้นจึง เป็นของที่ชอบธรรมอย่างยิ่ง.

ปัญหาชาวนาชาวไร ไร่ที่ทำกิน นี้

ร้ายแรงมาก ตามตัว เลขที่รัฐบาล เคยประกาศ  
ว่าภาคกลางมีผู้เช่านาประมาณร้อยละ 40 เศษ  
บางจังหวัดมีถึงร้อยละ 60-70 ภาคเหนือร้อยละ  
20 ภาคที่ภาคใต้และภาคอีสานทางมีร้อย-  
ละ 10 เศษเท่านั้น เห็นไ้ดีกว่าเป็นตัวเลขที่  
หละหลือกว่าความเป็นจริงมาก ตามที่นักศึกษามหา-  
วิทาลัย เชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจในบางตำบลทางภาค  
เหนือชาวนาที่ตองเช่าที่ดินอื่นเช่าทำกินมีถึงร้อยละ 70 เศษ  
ยิ่งกว่านั้นจากตัวเลขของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และกรม  
เกษตรที่ทำการสำรวจไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ปรากฏว่าที่  
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้เช่านามีถึงร้อยละ 95-98 ของจำนวนครัว-  
เรือนชาวนาทั้งหมด เพราะเหตุนี้เองในระยะ  
3 ปีหลัง เหตุการณ์ "14 ตุลาคม" ชาวนาแต่ละ  
ภาคจึงได้เคลื่อนไหวต่อสู้กันอย่างกว้างขวาง—



เพื่อเรียกแรงงานที่คืนที่ถูกลักและถูกโกง ไปกลับคืนมา.

สิ่งที่ชนชั้นปกครองชกโชแกชานา - ชาวไรก็คือ ผู้นำชานาแต่ละภาคถูกลอยแพ รอยคน.

นโยบายปฏิวัติที่ดินของพรรคเรา เป็นวิธีแก้ปัญหาประการแรกที่ถูกต้องและไคยลเพิ่มวิธีเดียว และก็ควยเหตุนี้เอง นโยบายดังกล่าวจึงไครับการสนับสนุนจากชานาชาวไรทุกภาคอย่างเต็มที่และชนชั้นชานาชาวไรจำนวน - มากก็กำลังติดตามพรรคเราจับปืนต่อสู้เพื่อไคไคที่ดินกลับคืนมาเป็นของตนเอง.

การปฏิวัติที่ดินของพรรคเรากับการปฏิวัติที่ดินของชนชั้นปกครองแตกต่างกันอย่างไร.?

เพื่อถอนคลายความไม่พอใจของชา

นาชาวไรและหลอกหลวงชานาชาวไร ชนชั้นปกครองไคไคให้ทุนสัญญาไว้กับชานาชาวไรเป็นเวลามากกว่า 20 ปีแล้วว่าจะมีการปฏิวัติ - คืนมาแก้ปัญหาชานาชาวไรจากแดนที่คืนทำกิน แต่ก็ไม่ได้มาเอาจริงเอาจึงสักที ทั้งที่ - เปลี่ยนรัฐบาลไปหลายชุดแล้วก็ยังเห็นเฉยอยู่ รัฐบาลชานินทรก็ว่าป็นี่จะทำแผนแต่พอแบบแผนของพวกมันถอดมากลับปรากฏว่าที่ดินที่พวกมันจะนำมา "ปฏิวัติ" ที่เคยว่ามีถึง 1 ล้านไรนั้น - ส่วนเป็นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งมีแทนที่มีพชรณพดลสมควรจึงจะไปให้กร้างว่างไป สวนชานานานี้ยอมไม่มีทางจะไปทำกับเขาไค หรือไมก็เป็นที่คืนซึ่งชานาชากำลังทำกินอยู่แล้ว - เพียงแต่เอามา "จัดสรร" กันใหม่แล้วพวกชาราชการก็จะฉวยโอกาสหากำไรจากชานาชาวไรอีกต่อหนึ่ง ส่วนที่เป็นที่นาซึ่งรัฐบาลจะ

รับซื้อจากเจ้าที่ดินแลวนำขายให้แกชาวนา  
 กสย เงินผ่อนมีน้อยเต็มทีเพราะไม่มีไกรยม  
 ขายเท่าไรนัก เป็นอันว่าในปีแม่แควรายการ  
 จักสรรที่นาควย เงินผ่อนส่งก็ยังไม่ไต่ จึง  
 ต้องเดือดร้อนถึง ภูมิล จอมศักดิ์นาตองอด  
 มาเป็นตัวอย่าง คือเอาที่นาของมัน 4 ไร่  
 ไร่เศษ (ที่แรกกว่าจะไต่ 5 ไร่ ไร่เศษ) ที่  
 ชาวนาเขาทำกินอยู่แลมอมให้รัฐบาลจัดให้แก  
 ชาวนาเขากันใหม่อีกที โดยชาวนาไม่มีกรรม  
 สิทธิในที่ดิน แลนี้มันก็อุตสาหกรรมของ  
 มันออกไปจักพินยอม "หนังสือสิทธิเขาที่ดิน"  
 แกชาวนาหลายทองที่อย่างกรีก ไกรยมนักชา  
 วมประสัมพันธ์ออกไปสัมพันธ์ชาวนาที่ไต่  
สิทธิ เขานาเหล่านั้นหมายที่จะไต่รับค่า  
 สรร เสริญ เย็นยอจากชาวนาแกชาวนาลับ  
 พุก เป็นเสียง เกี่ยวกันว่าที่ดิน เหล่านั้น เป็นคิม

ชั้น เลวก็อดกิน เบี้ยว ผลผลิตต่ำมากทำเอา  
 วาการจึงหวังใจของทองที่กินหนึ่งก็จ้กของ  
 ยอมรับว่าที่ชาวนาพวกนั้น เป็นความจริง เมื่อ  
 เทียบกับที่ดินที่ชาวนาตองสูญ เสียไปในแต่ละ  
 ปีเพราะถูกเจ้าที่ดินโกง หรือแย่งยึดเอา  
 ไปซึ่งมีจำนวนนับล้านไร่แล้ว ก็จะได้เห็นไต่  
 วาการ "ปฏิรูปที่ดิน" ของชนชั้นปกครอง เป็น  
 เพียงผักชีโรยหน้า ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ชา  
 นาวาไรชาคแลนที่ดินทำกินในภาคใต้  
 โดยเด็ดขาด ตรงกันข้ามปัญหาชาวนา ชาว  
 ไรชาคแลนที่ดินทำกินรังแกจะทวีความร้าย  
 แรงยิ่งขึ้นทุกที ๆ.

สาเหตุ สำคัญประการหนึ่งที่ทำ  
 ให้ชาวนาชาวไรตองสูญ เสียที่ดินกันมากมาย  
 ก็เพราะว่าชาวนาชาวไรถูกนายเงิน—ค  
 เล็ดรับจำนองจำนำ ทุกรีกคอกเบี้ย แพง—



เมื่อไม่สามารถ เลียกดอก เบี้ย ให้เขาตนทบกอก  
 กอกทบทน เพื่อนกินพอกหางหมู ในที่สุดที่กิน  
 ก็ถูกนาย เงินเขายึดเอา นอกจากนั้นที่ถูกลูกนาย  
 เงินหนาเลือกโกง เอาคือ ๆ ก็มีมากมายถึงนั้น  
 ในนโยบายข้อที่ 6 พรรคจึงกำหนดให้ ลูกกาน  
นาย เงินหนาเลือก และให้ ยกเลิกหนี้สินและ  
สัญญาขอผูกมัดที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวง

ที่พึงสนใจก็คือนโยบายส่วนหลังนี้ -  
 เป็นมาตรการการอีกประการ หนึ่งในการ เลิกฉะระ  
 บอบชุกครีคแบบศักดินา กล่าวคือ พรรคเรากำ  
 หนดให้ยกเลิกหนี้สินและขอผูกมัดที่ไม่เป็นธรรม  
 ทั้งปวง ไม่ใช่จะให้ยกเลิกหนี้สินและขอผูกมัด  
 ทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะว่าในยามจัดสนชาวนาชาว  
 ไร่ยังมีความจำเป็นที่จะกู้หนี้ยืมสินจากผู้อื่นถ้า  
 หากพรรค เราไปกำหนดให้ยกเลิกหนี้สินและ  
 ขอผูกมัดทั่วไปแล้วก็จะไม่มีใครไป ทยุ่ยืมกันอีก-

ยอมไม่เป็นผลคือชาวนาชาวไร่.

ปัญหาชาวนาชาวไร่ถูกนายเงินหนา -  
 เลือกลอง เอาที่กินไปนี้ นับวันจะมีสภาพราย  
 แรงขึ้นทุกที ชาวนาที่ต้องสูญเสียที่ดินไปปีหนึ่ง ๆ  
 มีนับแสนราย พวกเขาตกอยู่ในภาวะเลือก  
 รวน เป็นอย่างยิ่ง แม้รัฐบาลยกเลิก ๓ ทางโค  
 ทำทาวจะหาทางแก้ไขให้ แต่พอทำจริง ๆ เขา  
 ก็เหลวทั้งเพ ชาวนานานสูญเสียที่ดินต้องดิ้นหวัง  
 เพราะพวกที่ฝัง คางคนหาทางช่วยตัวเอง ที่ถึง  
 กับต้องจับอาวุธขึ้นมาป้องกันที่ดินของตนเองแล้ว  
 ก็ หนี รอคอยอย่างรอนรนหรือออกไป เสาะหา  
 ทบ. ความทองที่หางไกล เพื่อเชื่อเชียวไพา  
 ไพานำพวกเขาไปตลอด เพื่อที่ดิน หรือเพียง  
 แต่ให้หาแนะนำแก่พวกเขาว่าควรจะทำอย่างไร  
 ไร จึงจะไคที่ดินคืนมากี่มีมาก.

ดังนั้นการยกเลิกหนี้สินและขอผูกมัดที่ไม่

เป็นธรรมจึงเป็นคำขวัญและง่าหน้าในการต่อสู้  
ที่สำคัญ ประการหนึ่ง ซึ่งพรรคเราเสนอขอชาว  
นาและก็เป็นภารกิจรับควนประการหนึ่งซึ่งอำนาจ  
รัฐใหม่ของประชาชนจะต้องบรรลุให้ได้ เมื่อเงื่อน  
ไขอำนวย.

แน่นอน เมื่อไร ชาวนาชาวลาวไร หลุดพ้นจากการ  
ผูกซื้อของระบบศักดินาไปได้ก็เท่ากับ เป็นการ  
ปลดแอกอันหนักหน่วงแอกหนึ่งทีทับถมบนบ่าของคน  
เป็นการขูดคนต่อแอกความทุกข์ยากต่อหนึ่งของคน.

ทุกวันนี้ การผลิตทาง เกษตรกรรม  
ของประเทศเราล่าหลังอยู่มาก ที่เป็นอย่างนี้ ประ  
การแรกก็เพราะว่า ระบบบศักดินารวมกับจักร  
พรรคนิยม และทุนนิยมขุนนาง ขูดรีดเวลาอย่าง  
ทารุณ แยกชิงเอาผลผลิตของชาวนาไปเป็นส่วนใหญ่  
ทำให้ชาวนาไม่มีทุนรอนและไม่มีความตั้งใจจะไป  
พัฒนาการ เกษตรได้เจริญก้าวหน้าไป อีกประ-

การหนึ่ง เป็น เพราะรัฐบาลปฏิกริยาทุกยุคทุก  
สมัยเอาแต่รีดภาษีจากชาวนาชาวลาวไร ไม่ไ  
ให้ความสนใจในการพัฒนา เกษตรกรรมอย่าง  
จริงจัง.

เมื่อผ่านการ ปฏิวัติที่ดิน ชาวนาชาวลาว  
ไร ได้ที่ดินกลับคืนมาเป็นของตนเอง ไม่มีใคร  
มาแย่งชิงเอาผลประโยชน์ของคนไปอีก ความ  
เอาการ เอางานในการผลิตของชาวนาชาวลาวไร ก็จะสูงขึ้น  
ก็จะสูงขึ้นมากอย่างแน่นอน ก็จะพัฒนาการ เกษตร  
ของประเทศเราให้ก้าวหน้าไปได้ อย่างเต็มที่  
ให้ชาวนาชาวลาวไรมีชีวิตที่ยิ่ง ๆ ขึ้น พรรคเรา  
นอกจากต้องนำพาชาวนาชาวลาวไร ไปโค่นล้มอิทธิพล  
ของจักรพรรคนิยม และทุนนิยมขุนนางให้สิ้น  
ซาก ตลอดยังต้องนำพาชาวลาวไร ลงแรง  
ในการพัฒนาการผลิตทาง เกษตร เช่น พัฒนา  
ระบบการชลประทาน ให้ -



สมบรม์ ทัวถึง และรับใช้การ เกษตร อย่างแท้จริง  
เป็นคน

ที่แลวมา รัฐบาลปฏิกริยาก็ไคน่าเอา  
เงินภาษีของประชาชนไปก่อสร้างในการทำ  
"ชลประทาน" ไม่นอย แต่ชลประทานดังกล่าว  
ล้วนแต่ไม่สมบรม์ มีแต่เขื่อน ไม้ปักคลองส่งน้ำ  
หรือส่งไคไม่ทัวถึง เนื้อที่เพาะปลูกที่ไกรับผล  
จากการชลประทานตามตัวเลขของรัฐบาลเอง ก็  
มีเพียง รอยละ 10 เศษ ภาคอิสานนับ  
ว่าเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุด กลับไม่ไกรับการ  
เหลียวแลจากรัฐบาล และชลประทานที่ทำไป  
นั้นก็มีไคเพื่อรับใช้การ เกษตร อย่างแท้จริง  
หิวกัเพื่อผลิต ไฟฟ้าสนองความตองการในทาง  
การทหาร เพื่อสะดวกแก่การ ประกอบกิจการ  
ของทุนผูกขาดทางชาติและทุนนิยม ขุนนาง กอ  
โดยผลกำไรสูงสุดจากประชาชนไทย แมแต่

ปุ๋ยเคมีมีและยาปราบศัตรูพืชที่เป็นสิ่งจำเป็น  
สำหรับพัฒนาการ เกษตรเคมีในขั้นนี้ปกครอง  
ก็มีไคส่งเสริม เพื่อพัฒนาการ ผลิตแต่อย่างไร  
แต่เพื่อที่จะไค ทุนผูกขาดทางชาติและทุนนิยม  
ขุนนางขูดรีดราษฎรชาวไร่ ไคมากที่สุดเท่าที่  
จะมากไค มีขณมูลยืนยันว่า ภูมิพลฉวมศักดิ์กษ  
เองก็เป็นตัวแทนกาปุ๋ย เคมีและยาปราบศัตรู  
พืชรายใหญ่ และที่ไคเพียงแจกพันธชาวไร่  
ไคไรไคไรก็เพื่อที่จะไค ใหญ่ เคมีและยาปราบ  
ศัตรูพืชที่มัน เป็นตัวแทนจำหน่ายชาฉฉฉฉ  
เพราะพันธมิตรที่มัน เทียวแจกนั้น เหมาะที่จะไค  
ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่มัน เป็นตัวแทนจำ  
หน่ายโดย เฉพาะ ความจริง เชนนี้ มวสน  
ปฏิวัติไคไคเอง เห็นและ เปิดโปงมามากตฉฉ  
แล้ว ในการโฆษณาคฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ  
ตฉฉ เปิดโปงมันตฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ

ก การพัฒนาการ เกษตรนั้น ไม่ใช่พัฒนา  
 แต่เฉพาะ การทำไร่นา หากยังรวมไปถึงการ  
 ปศุสัตว์ การประมงและการป่าไม้ ฉะนั้น -  
 การโฆษณา นโยบายของพรรคชนนี้ ควรจะ เน้น  
 ส่วนไหนๆ ต้องแล้วแต่ เป้าหมายที่ เขาจะ โฆษ  
 ณาต่อชาวนาชาวนาไรที่มีความ เกี่ยวข้องใน  
 ปัญหาที่กินก็ ต้อง โฆษณา เกี่ยวกับ ปัญหาที่กิน -  
 เป็นสำคัญ ต่อชาวนาชาวนาไร หรือผู้ประกอบ  
 การ เกษตรอื่น ๆ ก็ต้อง โฆษณา นโยบายของ  
 พรรคในเวลานั้น ๆ เป็นสำคัญ ดังนั้นการสำ  
 รวจคนควาอย่างรอบคอบ คนพบความ เกี่ยว  
 ข้องและความ เรียกร้องต่อการ ของมวลชน  
 แต่ละส่วนจึงมีความ สำคัญอย่างยิ่งในการ โฆ  
 ษณา นโยบายของพรรคให้โดยผล.

ชาวนาชาวนาไรทั่วไปย่อมมีความสน  
 ใจในปัญหาการผลิตรวมหมู่ในระ มอบสังคมนิยม

เพราะถ้าพยายาม หลอกหลวงชาวนาชาวนาไร  
 ว่าระบบการผลิตรวมหมู่ของ เรา ก็คือ เตา  
 ทัพสินสวณตัวของชาวนาชาวนาไรมาเป็น -  
 ของสาธารณณะดังนั้นก็มีความจำเป็นที่ เราจะ  
 ต้องชี้แจงให้ชาวนาชาวนาไรทั่วไปเข้าใจว่า -  
 เมื่ออำนาจรัฐ ปฏิวัติเพงขึ้นที่กินใน เกษชาวนา  
 ชาวนาไรแล้ว ชาวนาชาวนาไร แต่ละรายก็จะมี -  
 กรรมสิทธิ์ที่กินนั้น ๆ โดยสมบูรณ์ ปัญหาที่มีอยู่  
 การ ใที่กินมานั้นยังมีอยู่ชาวนาชาวนาไรจะ  
 รัคษาที่กินนั้น ไว้ ไ้ตลอดไปโดยไม่หลุดลอย -  
 ไปเป็นของคนอื่นอีก ที่แล้วมา และทุกวันนี้ -  
 ชาวนาที่ เคยมีที่กินมากจนก็ต้องสูญเสียที่กิน ไป  
 ไม่รู้สึกเท่าไรต่อไปชาวนาชาวนาไรก็อาจจะ -  
 ต้องสูญเสียที่กิน ไปอีก เมื่อถึงกรราวจำเป็น  
 ฉุกเฉิน เขามาใช้และ ไม่สามารถ หามาคืนให้เขา  
 ได้ ถ้าหากยังดำเนินการ ผลิตแบบตัวใครตัวมัน



เช่น เติม หนทางที่ปรักันให้ชาวนาไม่ตอง—  
สูญเสียบที่ดินอีกต่อไปนั่นมีอยู่หนทางเดียวก็คือ  
จัดตั้งกันขึ้นเป็นหนทางการผลิตแบบรวมหมู่—  
จากรูปการขั้นต่ำสู่รูปการขั้นสูงที่ละก้าว.

แต่ในการโฆษณาหนทางการผลิต—  
รวมหมู่ขั้นตองเน้นให้หนักแน่นว่าชาว  
ชาวลาวจะเข้าร่วมการผลิตรวมหมู่หรือไม่  
พรรคเราให้ยึดหลักสมัครใจเป็นที่ตั้งไม่มีกา  
บังคับ กล่าวคือรัฐบาลประชาชนจะทำให้  
เป็นตัวอย่างก่อน ใครเห็นว่าเป็นที่อยาก  
เขา ก็เขา ใครยังไม่เห็นดียังไม่อยาก  
เขาก็ไม่ตอง เขาเป็นประการหนึ่ง  
อีกประการหนึ่งในการจัดตั้ง  
ทำการผลิตแบบรวมหมู่ พรรคเรา  
ยังให้ยึดหลักอำนวยความสะดวก  
ระหว่างสมาชิก ด้วยกันเป็นที่ตั้ง  
ไม่ใช่ปล่อยให้คนส่วนหนึ่ง  
เอาเปรียบคนอื่นส่วนหนึ่ง เหมือนดังส-

การที่ทางการ ปฏิบัติเขาเท่ากัน.

นอกจากนั้น เมื่อชาวนาชาวไร่  
รวมตัวกันทำการผลิตแบบรวมหมู่โดย  
เฉพาะขั้นสูงแล้วก็มีทั้งกำลังคน  
และกำลังทรัพย์ไปพัฒนาการเกษตร  
ไผ่อย่างอื่น ก็จะสามารถสร้าง  
รสมชลประทานในท้องถิ่นของตน  
หรือซื้อรถแทรกเตอร์และเครื่องมือ  
ทุนแรงอื่น ๆ มาใช้ เป็นต้น  
ซึ่งทั้งนี้ลำพังกำลังของชาว  
ชาวลาวไรครดครว้หนึ่งครดครว้  
โดยดียวไม่ได้ ฉะนั้น การ  
เกิดหนทางแบบรวมหมู่จึงเป็น  
หลักปรักันในการยกระดับ  
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร  
ให้ดีขึ้น.

สุดท้ายในการโฆษณานโยบาย  
พรรคของนี้ยังตองสนใจอย่าใ้  
สร้างควมพอใจแก่ชาวลาว  
ไรว่าพรรคเราจะเป็นผู้  
ประสิทธิ์ประสาททุกสิ่งทุกอย่าง  
ให้แก่เขา แต่จะ

ต้องแน่ใจเห็นจากราชาชาวไรเองเป็นองค์  
หลักของการปฏิวัติ. ต้องเขารวมการต่อสู้ปฏิ-  
วัติอย่างกระตือรือร้นภายใต้การนำของพรรค  
คอมมิวนิสต์ไทย 3 ตัวลงไป นโยบายของ  
พรรคจึงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ และ  
เขาเองจึงจะได้รับการปลดปล่อยและมีชีวิตที่  
ดีขึ้นอย่างแท้จริง.

ข้อที่ 7. "พิทักษ์ทรัพยากรของชาติ พืช

ป่าอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและวิสาหกิจอื่น  
ๆ ของรัฐ คุ้มครองอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
ของทุนนิยมแห่งชาติ ช่วยเหลือหัตถกรรมและ  
การถายอย ที่เป็นผลดีต่อประชาชน"

ข้อนี้เป็นนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม -

กรรมและพาณิชยกรรม

ก่อนอื่นนโยบายข้อนี้ พรรคเราใ้กำหนดให้พิ-  
ทักษ์ทรัพยากรของชาติ "

เป็นที่ทราบกันก็แล้วว่า จุดมุ่งหมายประการ  
หนึ่งของจักรพรรดินิยมในการครอบครองประ-  
เทศ เมืองซิ่นกิง เมืองซิ่นปุ่นสละคมภรรยา-  
กรของประเศเทศนั้น ๆ รอยปีเศษมานี้บรรดา  
จักรพรรดินิยม วมทั้ง และก็ซิ่นกิงปุ่นสละ-  
คมภรรยากรของมีค่าเรา เช่นสินแร่ และไม-  
นา นวัตกรรมที่มีค่านับจำนวนไม่ถ้วน โดยสม-  
กับกับชนชั้นเจ้าที่ดินใหญ่ นายทุนใหญ่ของไทย  
จนแทบจะไม่มีอะไรเหลือไว้ ทหารรุ่นหลังของ  
เราอีกแล้ว จากการสำรวจเมื่อ 20 ปีก่อน  
ประเศเทศ เรายังมี เนื้อที่ป่าไม่ถึงร้อยละ 65-  
มาถึงปีที่แล้วนี้ เหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น  
แระก็ทุกที่ เคยมีอยู่ เกือบกลางทางภาคใต้ ก็  
แทบจะหมดเกลี้ยงจนต้องออกไปบุกค้นกลาง  
ทะเลแล้ว การพิทักษ์ทรัพยากรของชาติจึง-  
เป็นข้อเรียกร้องต่อการของประชาชนทั่ว-



ประเทศ ในการศึกษานโยบายของ  
 "เทมโกล" บริษัทอเมริกัน เมื่อค.ศ. -  
 2518. ก็เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดตัวอย่างหนึ่ง  
 พรรคเรากำหนดนโยบาย เช่นนิยม เป็นที่คอบ  
 รับของประชาชนไทย โดยทั่วไป รวมทั้ง บรรณานา  
 พุชชาติและนักวิชาการผู้รักชาติอย่าง ไม่ถอง  
 สงสัย..

นอกจากนี้พรรคเรายังกำหนดให้  
 "พัฒนาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและวิชา  
 ศึกษานานาชาติของรัฐบาล" หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็  
 คือ พัฒนารัฐวิสาหกิจนั่นเอง.

รัฐวิสาหกิจในทุกวันนี้ เป็น เพียงแหล  
 หมายของบรรดาขุนศึกและขุนนางทั้งหลาย-  
 เป็นรูปการ อย่างหนึ่งของทุนขุนนาง ไม่ เพียง  
 แต่ ไม่ใคร่ใส่ใจและเป็นประโยชน์อะไรแก่ประ  
 ชาชนผู้ไร้แรงงาน กลับกลายเป็น เครื่องมือ

ที่ทุนขุนนางใช้สำหรับผูกมิตร ประชาชนผู้ไร้แรง  
 งานทั้งปวง.

เมื่อเราได้อ่านารัฐประวิภาของ  
 ชนชั้น เจ้าที่ดินใหญ่ นายทุนใหญ่ ลง ไปแล้ว รัฐ  
 วิสาหกิจทั้งหมดรวมทั้งวิสาหกิจของจักรพรรดิ  
 นิยมอเมริกา และวิสาหกิจของทุนขุนนางที่จะ  
 ตก เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลประชาชน ซึ่งก็  
 คือกรรมสิทธิ์ของของปวงชนชาวไทย วิสาห  
 กิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ -  
 เมื่อตก เป็นกรรมสิทธิ์ของปวงชนก็จะ เป็น  
 ส่วนประกอบ เศรษฐกิจที่มีลักษณะ เป็นสังคม-  
 นิยม นับว่าเป็นส่วนประกอบ เศรษฐกิจ ที่มี  
 ความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นราก  
 ฐานรับรองการ พัฒนาทาง เศรษฐกิจอย่างทั่ว  
 ทั่วกันในอนาคตแม้จะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนก็ตาม  
 ดังนั้นจึงควรที่จะใคร่การ พัฒนา เป็นอัน คืบ คืบ

และเต็มที่.

นโยบายข้อที่ 7 ยังกำหนดให้ "กรม-  
การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมของทุนแห่ง-  
ชาติ" ซึ่งก็คือเราจะให้ความคุ้มครองแก่โรง-  
งาน หางานและวิชาอื่น ๆ ที่ประกอบกิจ-  
การแบบทุนนิยมควบคู่กันของคนในประชาชาติ  
ไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุนชดกันนั้น เ  
ความจริงทุนนิยมแห่งชาติที่กล่าวนี้  
ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบอบชุกีร์แบบทุนนิยม -  
กล่าวคือชนชั้นนายทุนชาติชุกีร์กรรมกรและ  
มีความขัดแย้งกับชนชั้นกรรมกร ในแง่ที่ไม่-  
ต่างอะไรกับพวกนายทุนผูกขาดของจักรพรรดิ  
นิยมและทุนนิยมขุนนาง พรรคเรามีนโยบาย  
ในคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
ส่วนนี้ก็เพราะว่า ในกรณีปฏิวัติประชาชาติ-  
ประชาธิปไตยชนชั้นนายทุนชาติไม่ใช่ เป่า -

หมายของกรปฏิวัติ หากยังอาจเข้าร่วมการ  
ปฏิวัติดังกล่าวในระยะและระดับที่แน่นอน กล่าว  
คือในกรณีปฏิวัติประชาชาติประชาธิปไตยนี้ นอก  
จากรบอบชุกีร์แบบบังคับแล้ว เราจะทำ  
ลายระบอบชุกีร์แบบทุนนิยมในส่วนที่เป็นทุน  
นิยมผูกขาดของจักรพรรดินิยมและส่วนที่เป็น  
ทุนนิยมขุนนาง เท่านั้น เราจะไม่มีวิสาหกิจ-  
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของชนชั้นนาย  
ทุนชาติ ถ้าหากเราไม่กำหนดและปฏิบัติตาม โย  
บาย เช่นนี้ก็เท่ากับล้มเลิกในชนชั้นนายทุนชาติ  
หันไปเป็นฝ่ายศัตรูและกีดกันการปฏิวัติซึ่งไม่  
เป็นผลคือการปฏิวัติ ส่วนการยกเลิกระ-  
บอบชุกีร์แบบทุนนิยมทั้งระบอบ เพื่อปลดปล่อย  
กรรมกรให้ถึงที่สุดนั้น เราคงทำอย่างแน่-  
นอน แต่เราจะทำในขั้นการปฏิวัติขั้นที่ 2 คือ  
การปฏิวัติสังคมนิยมต่อไป ถ้าหากถึงเวลานั้น



86.

ชนชั้นนายทุนชาติไม่ทำการต่อต้านกบฏกำลัง  
 รุนแรง การปฏิรูปกิจการผลิตที่ชนชั้นนาย-  
 ทุนชาติถือครองอยู่มาเป็นของรัฐ ยกเลิกระ-  
 บอบชุกกรีกแบบทุนนิยมทั้งระบบก็อาจจะคำ-  
 เนินไปในรูปที่เปลี่ยนแปลงที่ละขั้น ๆ ก็คือไม่ต้อง-  
 ไขกกำลังรุนแรงแต่ใหม่จะออกแอกชนชั้น นาย  
 ทุนชาติที่ยอมรับการ คัดแปลงซึ่งต่างกันกับ ที่  
 เราปฏิบัติต่อทนายชุกกรีกของจักรพรรดินิยมและ  
 ทุนขุนนาง .

ทุกวันนี้อุตสาหกรรม รมพาณิชย์กร รมชน  
 ชนชั้นนายทุนชาติต้อง เผชิญกับการ เบียดขับ-  
 ผูกมัดและกีดกันของจักรพรรดินิยมศักดินานิ-  
 ยมและทุนนิยมขุนนางอย่างหนักหน่วง ตกอยู่  
 ในภาวะล้มลุกคลุกคลาน กระทั่งต้องประสพ  
 ความล้มละลายรายแล้วรายเล่าแต่ก็ไม่ไ้  
 รับความคุ้มครองจากรัฐของชนชั้นเจ้าที่ดิน-

ในชนชั้นนายทุนใหญ่ ทั้งนี้ยังความไม่พอใจแอกชน  
 ชั้นนายทุนชาติ เป็นอย่างยิ่งพรรค เรากำหนด  
 นโยบายข้างตนนิยม เป็นผลก็แก่การชวง ซึ่ง  
 ชนชั้นนายทุนชาติใหม่ เขาจะรวมการ ปฏิวัติประ-  
 ชาชาติประชาธิปไตย ฉะนั้นของแต่ให้เรายึด-  
 กุมประวัติดิตตามนโยบายส่วนนี้ทั้งหมกใหญ่  
 ต้อง เกิดเกี่ยว การชวงซึ่งนายทุนชาติและ-  
 พรรคการ เมืองที่ เป็นตัวแทนของ พวกเขาให้  
 มา เขาจะร่วมสนับสนุนการ ปฏิวัตินิยม เป็นสิ่งที-  
 ทำได้ .

ที่ผ่านมานชนชั้นนายทุนชาติเองก็ไ้  
 เห็นตัวอย่างที่ เกิดขึ้นในประเทศจีนและอินโด  
 จีนและที่อื่น ๆ พอจะมองเห็นชะตากรรมใน  
 อนาคตของพวกเขา ไ้ชัดแจนแล้ว นั่นก็คือ-  
 พลังของประชาชนจะต้องชนชนชั้นปกครอง  
 ปฏิกริยาและ เขาเห็นหัวของมันอย่างไม่มีอะ

โร เป็นที่สงสัย ชนชั้นนายทุนชาติจะมีฐานะ -  
 อยางไรในสังคมใหม่ นั้นขึ้นอยู่กับท่าทีทางการ  
 เมืองของพวกเขาเอง ยืนอยู่ในค่ายประชา-  
 ชน นั่นคือทางออกที่ถูกต้อง เพียงข้างเดียวของ  
 พวกเขา.

หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เป็นชนชั้นที่มีจำ  
 นวนคนชางมาก ทุกวันนี้ หัตถกรรมในแขนง -  
 ต่าง ๆ เนื่องจากถูกทุนผูกขาดของจักรพรรดิ  
 ยมและทุนขุนนางบีบบังคับล้มเลิกการผลิต เขา  
 มาที่ตลาดทำให้อาชีพล่มละลายไปตาม ๆ กัน  
 ที่พออยู่ไคววันหนึ่ง ๆ ก็ต้องเผชิญกับภาวะภานี  
 หนัก ครอบครองชีพแพ่ง ตกอยู่ในสภาพลวมวิม-  
 แผล แต่ก็ไม่มีใครช่วย เหลียวแลจากรัฐบาล  
 การค้าขายก็ประสบชะตากรรมอยางเดียวกัน  
 ทุกวันนี้การค้าขายในตลาดซบเซามาก พ่อค้า  
 แมตการราย เล็ด ๆ จะมีกำไรก็เพียงน้อยนิด ซึ่

วิตโรหลักประกันอยู่แล้ว ชาวดูกรัฐบาลเรียก  
 เก็บภาษีจีปาดะ หรือไม่ก็ถูกตำรวจหรืออา-  
 ราชกรารริคโตไม เวนแต่ละวัน พวกเขาจึงมี  
 ความไม่พอใจต่อรัฐบาลปฏิกริยาอยางยิ่งนโย  
 บายขอ 7 ของพรรคกำหนดให้ "ช่วยเหลือ  
 หัตถกรรมและการค้าขายที่เป็นผลดีต่อประชา  
 ชน" ทั้งนี้ก็เพราะว่าหัตถกรรมถึงแม้จะเป็น  
 การผลิตที่ล้าสมัย แคบวงสวนก็ยังมีเป็นผลดีต่อ  
 เศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยเฉพาะสวน  
 ที่เป็นหัตถกรรมศิลป์ก็ยังมีสมบัติติดทนอดอัน  
 ล้ำค่าของประชาชาติสมควรที่จะไควรับการ-  
 ช่วยเหลือจากรัฐบาลประชาชนในคราวงอโยโค  
 และพัฒนาโค ส่วนการค้าขายมีจำนวนมาก  
 มากในขณะนี้ เพราะชาวนาจำนวนมากต้อง  
 ล่มละลาย กรรมกรวางงานก็มีจำนวนไม่พอ  
 เมื่อไม่มีงานทำบางคนพอจะหาทุนค้าเล็กค้า



น้อย โคนก็เสียหันไปหาการตายเลย ในสังคม -  
 เมื่อทุกคนมีงานทำแล้ว ปัญหาการตายเลยก็จะ  
 ลดน้อยลง ไปโค อยาง ไร ก็ตามวิธีที่ เหมาะสม  
 ในการ แก้ไขความยากลำบากของ หักถกรและ  
 ญาติอยู่ยังอยู่ที่ชุกกันไว้ พวกเขา เคนทางนโยบาย  
 บาย ซึ่งก็คือหนทางรวมหมู่ที่ยึดหลัก โขสมัก  
 ใจและอำนาจผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นที่  
 คึง เชน เกี่ยว กับชาวนา.

ข้อที่ 8. "ประกันการมีงานทำ ประ  
 คาแรงและสวัสดิการของกรรมกรและพนักงาน -  
งาน งานประเภทเกี่ยว ผลงาน เทากัน จะ  
ต้องได้รับคาแรง เทากัน โดยไม่แบ่ง เพศ วัย  
และชนชาติ."

ข้อนี้ เป็นนโยบาย เกี่ยว กับแรงงาน.  
 ก่อนอื่น นโยบายข้อนี้กำหนดให้ "ประกันการมี  
 งานทำ ทุกวันนี้คนว่างงานในประเทศ เรามี

จำนวนเพิ่มขึ้นทุกที ตามสถิติของทางการรัฐ  
 บาลปฏิกริยาซึ่ง เป็นตัว เลขที่น้อยกวาดความ  
 เป็นจริงอยู่แล้วก็ยังมีมากถึง 1 ล้าน 2 แสน  
 คน รัฐบาลปฏิกริยาอาจ เอาคือ ๆ วาการที่  
 มีคนว่างงานมากนั้นก็เพราะว่าบ้าน เมือง ไม่  
 สงบมีการ "ก่อกการร้าย" และมีการ ปลุก ระ-  
 คมมวลชน" ในหอทานฝรั่งทางชาตินายทุน-  
 ต่าง ประเทศ เลย ไม่กลามาลงทุนในประเทศ  
 เรา คนไทย เลยไม่มีการทำ ซึ่งตรงกันข้าม  
 กับความ เป็นจริงคือ ก็เพราะว่าในชนบท -  
 พวก เจ้าที่กินศักดินาและนาย เงินหนา เลือค-  
 จูกริ ครอบ ชาชนอย่าง เข็มหม้อค้ำไห ชาวนา  
 ต้องล้มละลายตาม ๆกัน ต้องพลัดถิ่นอาศัยอยู่  
 กันคน เขามาหางานทำกันในเมือง ส่วนใน-  
 เมืองพวกนายทุนขุนนาง ก็สมคบกับนายทุน-  
 ต่างชาติผูกขาดอุตสาหกรรมและพาณิชย์

กรรม อีกทั้งรัฐบาลปฏิกริยาดังนี้ หรือสิทธิแก่วิสาหกิจ  
 ของพวกนี้ เรียกเสีย เพราะพรังว่า "สง เสริม  
กต ลงทุนนั้นและ จึงทำให้ หออุตสาหกรรม พา  
 นิชยกรรมแพชชาติ และ หัตถกรรมจำนวนมาก  
 ที่มีทุนน้อยกว่าแข่งกับมันไม่ไหว ต้องล้มละลาย  
 ไปตาม ๆ กัน เหตุนี้ทางหากที่ประเทศเรา  
 ต้องมีการวางงานกันนับลาน.

เป็นความจริงการต่อสู้ที่ปฏิกริยาของ ประ  
 ชาชาติที่ถูกกดขี่มีผลทำให้พวกนายทุนผูกขาด  
 จักรพรรดินิยมต้องโคกรกฎมากในการนำทุน  
 ไปลงในประเทศนั้น ๆ ที่ใดมีอันตราขายที่พวกมัน  
 จะประสบความพ่ายแพ้ การลงทุนของพวกมัน  
 ซาคหลักประกัน พวกมันก็จะย้ายทุนที่นั่นไปสู  
 แหล่งใหม่ที่มีมัน เห็นว่าปลอดภัยกว่า ดังนั้น ถ้า  
 หากพวกมันมาลงทุนในประเทศเราอันอยู่ลงจริง  
 ก็เป็นเรื่องดี เพราะนอกจากเสียดวงวากระแล

การปฏิกริยาประเทศเราสูงขึ้นแล้ว พวกชนชั้น  
 นายทุนชาติก็พาอย่ใจไปควยที่กำลังคู่แข่ง  
 ลกลงไป ส่วนพวกชนชั้นปกครองที่คง เคียด  
 เนื้อใจ เอะอะไว้วายกันหนักหนา ก็เพราะ  
 ว่าพวกมันก็ถือตัวนายหนาใหญ่ที่หากินอยู่ ด้วย  
 การ เขามาลงทุนของบรรคานายทุนต่างชาติ  
 แบบยื่นหมยั้นแมวนั้นเอง กล่าวคือฝ่ายชนชั้น  
 ปกครองให้สิทธิแก่ นายทุนผูกขาดต่างชาติและ  
 ฝ่ายนายทุนผูกขาดต่างชาติก็ หล่มลุมและ  
 ไปอร์ เช่นตงาม ๆ แขนชั้นปกครอง.

แน่นอนปัญหาว่างงานนั้น เป็นสิ่งก  
 กับระบอบการผลิตแบบทุนนิยม อยาว่าแต่ใน  
 สังคมกึ่ง เมืองขึ้นถึงตั้งกินาอย่างประเทศเรา  
 เลยแมแต่ประเทศทุนนิยมที่เจริญที่สุดก็แก่ปัญหา  
 หาปัญหาการว่างงานไม่ไค พุคใหญ่ตกตองก  
 นั้นก็คือ ทุนนิยมยัง เจริญปัญหาการว่างงานก็



ยิ่งหมดหวัง และถึงแก่ล้ม ไม่ตกควย .

ทุกวันนี้ประเทศไทยนิยมที่สำคัญ ๆ ล้วน  
ประสพปัญหาว่างงานอย่างหนักหน่วงยิ่งกว่า  
ประเทศไทย เป็นไทย ๆ รัฐบาลในประเทศไทย  
ทุนนิยมทุกประเทศกำลังชะงักงัน เพราะมีกวาง  
งาน เป็นจำนวนมากกันทั้งนั้น ถ้าการลงทุนสา  
มารทดแก้ปัญหาคนว่างงานได้แล้ว เรื่องอะไร  
นายทุนผูกขาดต่างชาติจึงต้อง เอาทุนมาลงใน  
ประเทศเรา สู้เอากลับไปลงในประเทศของ  
เขาเองจะไม่ดีกว่าหรือ ตรงกันข้ามที่ประเทศ  
ทุนนิยมทั้งหลายมีคนว่างงานมาก ก็เพราะพวก  
มันลงทุนมากไป แลดู กันลงกันกอบโกยกันทาง  
หาก กิจการแขนงใดมีกำไรงาม พวกมันก็พา  
กันทุ่มทุน ไปลงกันไปในแขนงนั้น การผลิตจึง สัน  
เทีย แต่ก็ไม่ไฉ่เกินความต้องการของคนยาก  
คนจนหรอก หากเกินกำลังซื้อของคนยากคนจน

เพราะถูกนายทุนผูกขาดจนกระทั่งเอาแห่งทาง  
หาก เมื่อไม่มีคนซื้อผลิตของออกมาแล้วขาย  
ไม่ออก ในที่สุดก็ต้องลดการผลิตลง หรือไม่  
ก็ปิดกิจการเอง เลยกรรมกรต้องว่างงาน  
การผลิตอุตสาหกรรมทุนนิยมแบบสังคมนิยมแต่ละ  
แขนงแต่ละโรงงานนั้น เกี่ยวพันกันทั้งหมด  
สินค้าแต่ละชิ้นมีโคผลิตมาจากโรงงาน เพียงแพ  
เกี่ยวโยงลำพัง หากเป็นผลิตภัณฑ์รวมกันของ  
อุตสาหกรรมหลายแขนงจากโรงงานหลาย ๆ  
แห่ง เมื่อ อุตสาหกรรมแขนงหนึ่ง ๆ ต้อง  
ปิดกิจการ ก็จะมีผลสะ เทือนถึง อุตสาหกรรม  
แขนงอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง คือต้องปิดตาม  
ไปควย คนว่างงานก็ยิ่งมาก ปรากฏการณ์  
เช่นนี้ เรียกว่าวิกฤตทาง เศรษฐกิจ วิกฤตทาง  
เศรษฐกิจนี้ในระบบทุนนิยมจะ ไม่มีทางแก้ไข  
โคเลย จะแก้ไขหากไปโคก็มี เพียงหนทาง

เกี่ยวคือเลิกสมรรถนะบังคับนิยาม สรรางระ  
บอบบังคับนิยามขึ้นแทน เท่านั้น .

ที่ พรรค เราสามารถประ กั้นใน  
ประเทศไทยทุกคนมีงาน ก็ดเพราะว่า เมื่อ  
พรรค เรานำป ระชาชนไทยขจัดอิทธิพลของจักร  
พรร คินิยมออกไปและโค่นล้มรัฐบาลปฏิกริยา-  
ขายชาติลงไปไ้แล้ว เราจะมีค ณะโรงงาน-  
และวิสาหกิจอื่น ๆ ของพวกมันกลับคืนมา เป็นวิ  
สาหกิจของรัฐ และเราก็สามารถดำเนินการ  
ผลิอย่างมีโครงการ ในโรงงานและวิสาหกิจ  
ส่วนนี้กรรมกรก็จะไม่ต้องตกงาน แมแต่ในโรง  
งานและวิสาหกิจของ เอกชนที่ เป็นของนายทุน  
ชาติ รัฐบาลประชาชนก็จะมีมาตรการควบคุม  
และกั้นแรงที่ละชั้น ๆ ลักษณะหลั มหุหลัมตาใน  
การผลิต . ก็จะสามารถลดคนอย ลงกระ  
ทั้งหมดไปในที่สุด ปราบฎการณที่ตอง ปักกิจการ

เพราะสินค้าผลิตออกมาแล้วขาย ไม่ออกก็ระ  
ลดคนอย ลงกระทั้งหมคไปไซที่สุด บัญหาการ-  
วางงานก็จะคอย ๆ บรร เทาลง อนึ่ง เมื่อ  
เราตองการสร่าง ประเทศไทยให้เจริญ รุง  
เรื่อนนอกจากจะตองสง เสริมบทบาทของ วิ  
สาหกิจที่มี ญุ เกิมทั้งที่ เป็นของรัฐและของ เอก  
ชนอย่าง เต็มที่ซึ่งตองการ แรงงานจำนวนมาก  
ไปอยู่และค้ำเนินกิจการ โรงงาน เราจึงตอง  
การแรงงานอีกมากมาย ไปขยายอุตสาหกรรม  
และวิสาหกิจแขนงอื่น ๆ ไปพัฒนาการ เกษศ  
การขนส่งคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข  
ซึ่งล้วนแต่ตองการ แรงงานคนมากมายทั้ง  
นั้น จึง ไม่เป็นที่สงสัย เลยว่าพรรค เราจะ  
แก้ปัญหาคารวางงานนี้ให้หมคไปไคอย่างแน  
นอน .

นโยบายข้อที่ 8 นี้ยังกำหนดให้ประ



กัณดาแรงและสวัสดิการของกรรมกรและพนักงาน" ในสังคมประเทศ เราในปัจจุบัน -  
 เนื่องจากมี "กองทุนของคนว่างงาน" อันมี  
 มาเขาแถวรอกันอยู่ นายทุนไม่กลัวว่าจะหา  
 พลังแรงงานไม่ได พวกมันจึงกดค่าแรงงาน  
 ของกรรมกรและพนักงานให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด  
 สุก กรรมกรและพนักงานส่วนใหญ่ที่สุด แด  
 เลี้ยงตัวคุณ เกี่ยวที่ยังต้องอดมื้อกินมื้อจากแดน  
 ทั้งเสียอาจจะสามสี่และที่อยู่อาศัยจะซุกหัว -  
 นอนยังไม่ตอพอถึงเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมีย  
 เลย สวัสดิการซึ่งนายทุนและรัฐบาลชน  
 ชั้นเจ้าที่ดินใหญ่ นายทุนใหญ่ เจ้ากิจการ  
 และพนักงานนั้นกินอวยและเลวเต็มที่ แทบจะ  
 ไม่มีเลยก็ว่าได้ พวกมันเอาแต่กอบโกยผลกำไร  
 ไรให้โง่เขลาที่สุดเท่าที่จะทำได้ พวกมันจึง  
 พากันหันมาไขว่คว้าจักรที่มีความเร็วสูงขึ้นทำ

ให้กรรมกรต้องเพิ่มความเกรงเกรี้ยวในกา  
 ไรแรงงานแต่ไม่ยอมจำนนให้ระบบป้องกัน -  
 ความปลอดภัยที่เหมาะสมจึงทำให้กรรมกรหา  
 หนวมากตองนี้วจากเขนขาด กระทั่งตองเสีย  
 ชีวิตควย เหตุถึงกลาวก็มากมาย บางโรง -  
 งานกรรมกรตองสัมผัสวัตถุที่มีพิษ เป็นประ  
 กษา หรือเป็น เพราะวาวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ -  
 เป็นพิษสูญเสียชีวิตไปก็มากมาย.

เมื่อพรรคเรานำประชาชนไทย โคน  
 อำนาจรัฐ เกาลงไปไกลแล้ว ชนชั้นกรรมกรก็  
 ก็จะเปลี่ยนฐานะจากทาสรับจ้างมาเป็น เจ้า  
 - ของประเทศ เจ้าของสังคม เจ้าของโรง  
 - งาน และวิสาหกิจ โรงงานและวิสาหกิจ ก็จะ  
 - เปลี่ยนจากแหล่งซื้อแรงงานกรรมกรสราฟ  
 ผลกำไรให้แก่นายทุน กลายเป็นสิ่งที่ทำประ  
 โยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคม และแก่ตัว -

ของกรรมกรเอง ผลผลิตที่เกิดจากแรงงาน  
ของกรรมกรนั้นจะหันกลับมาสนองความต้องการ  
การของกรรมกรเอง อย่างครบถ้วนส่วนหนึ่ง  
สนองความต้องการของกรรมกร เป็นส่วนตัว  
อีกส่วนหนึ่งสนองความต้องการของประเทศ  
ชาติและสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งกรรมกรทุก  
คนมีส่วน เป็น เจารวมอยู่ควย ฉะนั้นถึงเวลา  
นั้นการ ประกันค่าแรงและสวัสดิการของกรรม  
กรและพนักงานจึง เป็นสิ่งที่รัฐและสังคมจะ  
ต้องทำและที่ทำได้โดยง่ายแน่นอน .

ทุกวันนี้ กรรมกรหญิงกรรมกรเด็ก  
และกรรมกรชนชาติที่ถูกละทิ้ง ไร้ค่าแรงค่า -  
เป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับกรรมกรชายกรรมกร  
ที่เป็นผู้ใหญ่ และกรรมกรที่เป็นชนชาติส่วน  
ใหญ่ความเหลื่อมล้ำเช่นนี้ไม่สม เหตุสมผลถึง  
นั้นในนโยบายข้อที่ 8 พรรคจึงกำหนดให้

"งานประเภทเดียวกันผลงานเท่ากัน จะ  
ต้องได้รับค่าแรงเท่ากันโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ  
และชนชาติ"

ในสังคมปัจจุบันของไทยการที่หญิง  
และเด็กต้องไปรับจ้างทำงานในโรงงาน -  
และวิสาหกิจอื่น ๆ ก็เพราะถูกรูานะ เศรษฐ  
กิจอันแรนแดนของกรรมกรวัยบีบบังคับฝ่ายชน  
ชั้นนายทุนก็ถือว่าหญิงและเด็กไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบ  
ตัวสำคัญในการ เลี้ยงดูกรรมกรวัย เพียง  
แต่หาราย ใ้กินเพิ่มเติม เพื่อจุนเจือกรรมกรวัย -  
เท่านั้น พวกมันจึงกดค่าแรงของกรรมกร -  
หญิงและกรรมกรเด็กให้อยู่ในระดับค่า ค่า  
แรงงานงานชายและแรงงานผู้ใหญ่ ส่วน  
กรรมกรชนชาติส่วนน้อย ไร้ค่าแรงค่าค่า -  
กรรมกรที่เป็นชนชาติส่วนใหญ่ นั้น เกิดจาก  
ทัศนคติชนชั้นนายทุนที่ เห็นว่าชนชาติส่วนน้อย -



กาศอย กวาชนชาติส่วนใหญ่ ซึ่ง ลวนแต่ ไมยติ -  
ธรรมทั้งสิน.

การที่พรรคกำหนดนโยบายให้หญิง-  
ไกรรับค่าแรง เท่ากับชายในงานประเภทเดียวกันผลงานเท่ากันนั้นสำหรับ เขตที่ปกครองโดย  
อำนาจรัฐ ปฏิวัติก็ เพื่อระดมหญิงซึ่งมีจำนวน -  
ครึ่งหนึ่งของประชากร ให้มาเข้าร่วมการ -  
สร้างสรรประเทศอย่างเต็มที่.

ทุกวันนี้ เด็กที่ เป็น ลูกหลานคนยาก คน  
จนในประเทศ เราถูกใช้แรงงานอย่างทารุณ-  
มาก ในโรงงานหลายประเภทรับ เด็กที่มีอายุ  
5-6 ปีถึง 13 ปี เขาทำงาน เป็นพืดเป็น -  
แสนคน เด็กบางคนถูกซื้อตัว เป็นกรรมกร. ทาส  
ควยเงินเพียง 3-5 พันบาท วันหนึ่งต้องทำ  
งานหนัก เป็นเวลานาน 14-16 ชั่วโมง บาง  
รายถึง 19 ชั่วโมงก็มี ปรากฏการณ์ที่เช่นนี้

นายทุนใช้แรงงาน เด็กตัวน้อย ๆ ไปทำงาน-  
หนักเกินกำลังของ เด็ก ชูกรี้กแรงงานของ เด็ก  
อย่างทารุณที่สุดคนนั้น ในสังคมใหม่จะตองขจัด  
ให้หมดสิ้น ถึง เวลานั้น เมื่อพ่อแม่ของ เด็ก มี  
รายได้พอ เลี้ยง ครอบ ครอบไว้ได้โดย ไม่ตอง เกิด  
รอนทึย อย ไม่จำเป็นตองให้ลูกหลานของตน -  
ออกไปรับจ้างหาพิษแก แยาววัย เด็กทุกคนจะมี  
โอกาส ใกรับการศึกษาตามสมควร และการ -  
ศึกษาของ เด็กในสังคมใหม่ ก็จะมีการ ประ -  
สานการใช้แรงงานอย่าง เหมาะสม เพื่อจะให้  
เด็กมีจิตใจรักการใช้แรงงาน ถือว่ากรใช้  
แรงงาน เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สมาชิกทุกคนใน  
สังคมจะตองทำ.

เช่น เกี่ยวกับการ เลื่อมล้ำที่สูง ใน  
ปัญหาความแรงระหว่างกรรมกรที่เป็นชนชาติส่วน  
น้อย กับกรรมกรที่เป็นชนชาติส่วนใหญ่ในสัง-

กมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นก็จะไม่ดำรงอยู่อีกต่อไป ในเมื่อทุกคนชาติในประเทศไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน กรรมกรของชนชาติส่วนน้อย ก็ย่อมจะมีฐานะเท่าเทียมกันกับกรรมกรของชนชาติส่วนใหญ่ในงานประเภทเดียวกันและมีผลงานเท่าเทียมกัน กรรมกรของชนชาติส่วนน้อยจะใคร่รับค่าแรงเท่าเทียมกับกรรมกรของชนชาติส่วนใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัย

กรรมกร

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เห็น ใ้หาปัญหาการวางแผน ปัญหาการเร่งค่าสวัสดิการแล้ว และปัญหากรรมกรหญิง กรรมกร เด็ก ในชนชาติส่วนน้อย ไม่ได้รับการปฏิบัติที่สมเหตุสมผลจะแตกหักโดยมูฐฐานก็ต่อเมื่อเราโคโค่นจักรพรรดินิยม ศักดินานิยมและทุนนิยมขุนนาง ลงไปแล้วเท่านั้น ถอนที่เรา

จะทำเช่นนั้นได้ เราก็ต้องปลดกรรมกรและจักตั้งกรรมกร และพนักงานในหลุกขึ้นมาทำการต่อสู้เพื่อช่วงชิงสิทธิอันชอบธรรมทั้งในทางเศรษฐกิจและทางดาร เมืองที่ถนนพืงมี ค่ายรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมไม่ขาดสาย ทั้งนี้ก็เพื่อแผนการต่อสู้จากชั้นต่ำสู่ชั้นสูง เช่นนี้ ไปยกเรื่องความตื่นตัวของกรรมกรให้สูงยิ่ง ขึ้นในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ในกระบวนการที่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชนชั้นตนให้ถึงที่สุด

ข้อที่ 9 "หญิงมีสิทธิเท่ากับชายทั้งทางการ เมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการทำงาน ส่ง เสริมบทบาทของหญิงในการ เคลื่อนไหว ปฏิวัติและการผลิต ประกันสวัสดิการของหญิงและเด็ก



ประกันการศึกษาและการมีงานทำ  
ของเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรัก  
ชาติ รักประชาธิปไตย รักประชาชน รักการ  
ใช้แรงงาน มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม เคาร  
รวมการปฏิบัติและการสร้างสังคมใหม่อย่าง  
เอาการ เอางาน .

ส่ง เภาะทหาร ปฏิบัติและปฏิบัติงาน  
ที่สหภาพ ครอบครัวยุติธรรม เพื่อการ ปฏิบัติ-  
และครอบครัวยุติธรรม

ข้อนี้เป็นนโยบาย เกี่ยวกับหญิง เกี่ยวกับ  
 กับ เยาวชน เกี่ยวกับทหาร ปฏิบัติ และปฏิบัติงาน  
 ปฏิบัติ.

ในสังคมที่แข่งขัน เป็นชั้น ๆ ไ้ว่าจะ  
 เป็นประเทศใด หญิงมีฐานะต่ำกว่าชายตลอด  
 มานับพันปี โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานในประเทศ  
 เขา ต้องอยู่ใต้อำนาจรัฐ อำนาจศาสนาอำนาจ

ตระกูล และอำนาจผู้ถึงสี่ชั้น พอกลาออก  
 มาจากทองแม่ก็ต้องประสบกับความทุกข์ยาก  
 นานปีการ อดมือกินมือ พอโตขึ้นสักหน่อยก็  
 ต้องช่วยพ่อแม่ดูแลบ้านของ เลี้ยงน้อง ๆ  
 หรือไม่กี่ต้องออกไปทำมาหากิน หาเงินจุน-  
 เจือครอบครัว ไม่มีโอกาส เรียนหนังสือ -  
 เพื่อนลูกหลานคนมั่งมี หญิงสาวชาวนาชก  
 ไร่จำนวนมาก ต้องถูกหลอกขายของกลายเป็น  
 โสเภณีหรือเมียเช่า หญิงที่เป็น ลูก  
 หลานกรรมกรก็มีฐานะไม่ดีกว่ากัน บางคน-  
 ต้องเขาทำงานในโรงงานแต่วัยเด็ก บางคน  
 ถูกขายให้เป็นกรรมกรทาส บางคนทำงาน  
 จนสาวแก่ก็ยังไม้อกลาแต่งงาน ก็นั้นพวกเขา  
 จึงมีความปรารถนาที่จะไ้รับการ ปลดปล่อย-  
 อย่างแรงกล้า.

ในทรรศนะของชนชั้นกรรมกรมาชีพเห็น

วาทกรรมถูกตีความเพียงนั้น เป็นทฤษฎี  
 ของชนชั้นบูร์จัวและกึ่งบูร์จัว ผลประโยชน์ของ  
 ชนชั้นบูร์จัวจึงไม่ เป็นธรรม ในนโยบายข้อที่  
 9. นี้ พรรคเราจึงกำหนด ให้ "หญิงมีสิทธิเท่า  
เทียมชายทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
 การศึกษา และการทำงาน"

สังคมไทยในปัจจุบันก็ยอมรับสิทธิ -  
 ของหญิงดังกล่าวข้างต้นแทบทุกประการ ใน  
 ทางกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงชนชั้น ปลัด  
 ครองกลับบั่นทอนรอนรอนสิทธิของหญิงทุกวิถีทาง  
 ในทางความคิด พวกเขามอง เม่าหญิงใหม่ก็เห็น  
 เป็นชาง เทาหลัง ให้อยู่กับ เขา ฝากกับ เรือน  
 ในทางการ เมือง พวกเขาก็พยายามชักจูง  
 ให้หญิงมีบทบาทอะไรทั้งสิ้น ในทางกฎหมาย  
 หญิงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฐานะชั้นตอลาย ในทางวัฒน  
 ธรรมการศึกษาศึกษาและการทำงาน หญิงยังคงถูก-

เหยียดหยามและถูกกีดกัน มีความถูกต้อง กับ  
 อย่าง เห็น ใจก็ เมื่อ เทียบกับชาย ความ -  
 เสมอภาคระหว่างหญิงกับชาย เป็น เพียงคำ  
 ขวัญที่ หู หรา ซึ่งคุณหญิงคุณนาย มาคุยกัน โถ  
 ๆ สำหรับหญิงผู้ใ้แรงงานแล้ว หากมีความ  
 พยายามสักนิดไม่ .

แต่ทว่าการ ปลดปล่อยของหญิงผู้ใ้  
 แรงงานย่อมไม่สามารถแยกออกจาก ปลด  
 ปล่อยของ ประชาชนและของชนชั้นผู้แรงงาน  
 และก็มี แตรวมกับชาย โคนจักร พรรคินิยมศักดิ์  
 นานิยม และทุนนิยมขุนนางลงไป สร้างประ  
 เทศไทยที่มีเผด็จราชประชาธิปไตย และ  
 ความ เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วนั้นแหละ หญิง  
 จึงได้รับการ ปลดปล่อยอย่างแท้จริงใจ .  
 ... เมื่อ ใ้จกัการคี่ทางประชา  
 ชาติและทางชนชั้นหมดไปแล้ว หญิงก็ยังต้อง



เขารวมทำการผลิตอย่างเต็มที่ จึงจะมีควม  
เป็นอิสระทาง เศรษฐกิจ และความเสมอภาค  
ระหว่างหญิง กับชาย จึงจะมีขึ้นอย่างแท้จริงได้  
ดังนั้น นโยบายข้อนี้ของพรรค เราจึงกำหนดให้  
"ส่งเสริมบทบาทของหญิงในการ เคลื่อนไหว—

ปฏิบัติและในการผลิต"

ซึ่งก็คือของ ปลูกระยะหญิงที่ถูกกักขังให้ลุกขึ้นมา  
เขารวมการปฏิบัติอย่าง เอาจริง เอาจน ใน  
เขตปลดปล่อยและเขตควบคุมด้วยอาชญากรรมของ—  
ปลูกระยะหญิงให้เขารวมสงครามปร ะชา น  
และเขารวมทำการผลิตสนับสนุนการ ปฏิบัติและ  
สร้างสรรค์สังคมใหม่อย่าง เต็มที่ด้วย.

หญิงมีจำนวนเป็นครึ่งหนึ่งของประชา  
กร ถ้าไม่มีพลังของหญิง เขารวมควยจะ เป็นกา  
ปฏิบัติหรือการสร้างสรรค์ ฐานที่มั่นคงไม่สามา  
รณบรรลุผลสำเร็จได้ ดังนั้น การ ปลูกระยะหญิง

อันกว้างใหญ่ไพศาลให้มาเขารวม การ  
เคลื่อนไหวทั้งกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  
ยวค.

ทุกวันนี้ในกร บวนการ ปฏิวัติของ—  
เรา หญิงมีบทบาทไม่แพชาย สิ่งใดที่ชายทำ  
ได้ หญิงก็ทำได้ เช่นเดียวกับชาย ในด้านา  
ริฐและในองค์การ พรรคทุกชั้น ตลอดจนใน—  
แนวรบการผลิต ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา—  
และในแนวรบสาธารณสุข การแพทย์ล้วนมี  
หญิง เขารวม และพวก เขาก็สร้างผลงานที่ดี  
เด่นขึ้นมา มากมาย.

สุดท้ายนโยบายข้อนี้ของพรรคยังได้  
กำหนดให้ "ประกันสวัสดิการของหญิงและ—  
เด็ก"

หญิง เป็นทั้งแม่มีภาระ ะหนักและ  
เลี้ยงลูก ในสังคมที่แบ่งชน เป็นชั้น ๆ หญิง

ผู้ใ้ช้แรงงาน ไม่มีหลักประกันสวัสดิการของ  
 คนและลูกแพ่แทนดย กรรมกรและพนักงานหญิง  
 บางรายแม้ตัวก็ตองปกบึก บางรายพดต้งตองก็  
 ถูกไล่อกร้างตองแจ่งใจวีรลู่กึ่งเสี่ย บางราย  
 ถลอลลู่กออกมาไม่สามารถเสี่ยมกตองยกโทษ  
 ขึ้นหรือไมก็เสี่ยมแบบทิง ขว... ๆ ยิงไม-  
 ตองพุดถึง เรืองพักผอนทอนและเสี่ยมกลดกกัน  
 ละยิง เป็นหญิงชาวนาถียิงธนาถ ขาดทั้งหมอด  
 และยา เรืองกลอขมทรยากที่ไ้ตองถึงตาย  
 ในสมัยนี้ก็ตองตายไปไมเร... อกรายเด็ก  
 ที่กลอออกมาก็ธอนแอเพราะไม่มีอาหาร  
 ไปตั้งร่างกายในยวมต้งตอง ที่องตายกา-  
 เพราะก็มากมาย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีพวก-  
 จักรพรรดิ... คักคินานิยม แะทุนนิยม ขุน  
 นางคค... ฐกรึคเราอย่างเหี่ยม โศก และรัฐ-  
 ษา... ปฏิริยาที่เอาแต่รีคภาณี ไ้เหลี่ยวแลษี

วิศความ เป็นอยู่ของคนยากจน เมื่อเรา-  
 โคนศักร 3 ตัวนี้ลงไป กรรมกร ชาวนา  
 กลาย เป็นเจ้าของสังคม รัฐาลก็ เป็นรัฐบาล  
 ของประชาชนที่ทาทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อประชา  
 ชนแลการ ประกันสวัสดิการของหญิงและ -  
 เด็กก็ยอมที่จะทำใดเต็มที่อย่างไมตองสงสัย.

ภาคที่ 2 ของนโยบาย... เป็นนโยบาย  
 เกี่ยวเกี่ยวกับปัญหาเยาวชน ทอนอื่นในนโยบาย  
 ของนี้พรักเราใ้กำหนดใ้ในประกันการศึกษาและ

การเมืองท่าของ เยาวชน " ทุกวันนี้ เยาวชนจำ  
 นวนมากมายในประเทศ เราไม่มีโอกาสศึกษา  
 เล่าเรียนหนังสือ กานหนึ่ง เป็น เพราะรัฐบาล  
 ปฏิริยาไมใ้เอาใจใ้ใ้ในการศึกษาของประ  
 ชาชน มีหม่าข่างมีนโยบายที่กักกันมิให้ลูก-  
 หลานของประชาชนใ้รับการศึกษาอันพึงมี-



เพราะสภาพประชาชนมีการศึกษาอย่างพอเพียง  
 พวกเขาที่ยากที่จะคบตาหลอกดวงใจ ประเด็นกับ  
 มันหมดแพงปรุปรุมาที่รีรุมจากประชาชนไป  
 ในการขยายกำลังมาก ทั้งยังมีภารกิจกัน  
 เป็นทอด ๆ ของบรรดาข้าราชการจึงไม่มีบ  
 ที่จะสร้างโรงเรียนและจ้างครูใจเพียงพอทำ  
 ใหนักเรียนจำนวนมากไม่มีที่เรียน อีกด้านหนึ่ง  
 เนื่องมาจากจักรพรรดินิยม ศักดินานิยม และ  
 ทุนนิยมขุนนาง ชูศรีคนผู้ใจแรงงานอย่างทา  
 รุณ ทำให้ลูกหลานคนยากคนจน บางต้องทำก  
 หากินแต่ เล็กเตนอย ไม่มีโอกาส เล่าเรียนหนังสือ  
 บาง เพราะไม่มีเงิน เสียค่าเล่าเรียนจึง  
 ถูกกีดกันไ ห้อยนอกโรงเรียน ความรู้ในหนังสือ  
 จึง เป็นสิ่งที่ล้วนแต่คนมั่งมีผูกขาดโดย เฉพาะ  
 มีแต่ เมื่อเรา โคนศัตร์ 3 ตัวลงไป สดหา พุทธิญาทั้ง  
 หมดจึง เปิดประตูรับ ลูกหลานคนยากคนจนใจ

อย่างเต็มที่ และก็มีแต่รัฐบาลประชาชนเท่า  
 นั้นจึงจะสามารถจัดระบบปรุปรุมาสำหรับ  
 สร้างอย่างเพียงพอ เพราะลูกหลานของคน  
 ยากคนจนใจเป็นผู้ใจแรงงานที่มี วัฒนธรรม  
 ที่ควรใจ.

ในสังคมประเทศเราเขาวชนจำ  
 นวนมากไม่เพียงแต่ไม่มีโอกาส เล่าเรียนแ  
 ะไรที่ใจเรียน เมื่อเรียนจบออกมาที่ทางาน  
 ทั่วไปก็ต้องกลายเป็น ชนกรรมาชีพรจก  
 เมื่อหมดหนทางก็จำต้องหัน ไปปรุปรุมีจจา  
 ฐิพหากินในทาง ไม่บริสุทธิ์ เราจะแก้ปัญหานี้  
 ใจรวมกัน โคนศัตร์ ปกครองปฏิกริยาของศัตร์  
 3 ตัวลงไป และรีบเอาโรงงานรานกาเร็ด  
 ส่วนไรนาของพวกมันกลับคืนมา เป็นของปรุ  
 ราษฎรผู้ใจแรงงาน เสียถอน เขาวชนทุกคนก็  
 จะมั่งคั่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใจอย่างทั่วถึง

ในนโยบายข้อนี้พรรค เรายังบังคับ  
 ว่าจะต้อง "ส่งเสริม เยาวชนของ เรามีความ  
 รักชาติรักประชาธิปไตย รักประชาชน รัก-  
 การไขแรงงาน มีจิตใจ เสียสละ เพื่อส่วนรวม  
 ทั้งนี้ใฝ่ทะนุ เจริญของ พรรค เรา เกี่ยวกับ  
 การอบรมม พะเยาวชนออกมาอย่างซึก-  
 แจง เจริญที่กล่าวนี้ตรงกันข้ามกับของ ชน  
 ชั้นปกครองปฏิกริยา โภยสิน เจริญ ชนชั้นปกครอง  
 ปฏิกริยาแห่งแจจผสม เมา เยาวชนของ เราให้  
 ลืมชาติ บุษาฝรั่ง ให้เป็นปฏิกับกับ ประชาชน  
 ไหรั้ง เจริญการไขแรงงาน ให้เห็นแก่ตัวและ  
 พุ่งเพื่อศึกษา เสพติดและประกอวอาชญากรรม  
 เราจะต้องใหญ่ เป็นพ่อแม่ปกครองทั่วไปใค-  
 เห็นถึงข้อนี้ และลุกขึ้นมาคัดค้านนโยบายที่ปฏิ  
 กริยาของ พวกมัน

นอกจากนั้นนโยบายข้อนี้พรรค เรา

ยังกำหนดให้ "ส่งเสริม เยาวชนให้เข้าร่วม  
 การปฏิวัติและการสร้างสังคมใหม่อย่างเอา  
 การเอางาน" ซึ่งก็คือม พะให้เยาว-  
 ชน เป็นนักปฏิวัติและเป็นทหาร ปลกแอกประ-  
 ชาชนและทหารบ้านที่มี เกียรติ ทั้งนี้ก็เพราะ  
 ว่า เยาวชน เป็นพลังที่มีชีวิตชีวาที่สุดของ สัง-  
 คม งานปฏิวัติและงานสร้างสรรคทุกอย่าง-  
 ล้วนต้องมีกำลังของ เยาวชน เขารวมจึงบรร-  
 ลุดสำเร็จได้ โภย เฉพาะอย่างยิ่งสงคราม  
 ปฏิวัติและกองทัพ ปฏิวัติยิ่งต้องมี เยาวชน-  
 มาก เขารวมเป็นจำนวนมากจึงจะรบชนะศัตรู  
 ได้

เพื่อบรร ลุด นโยบายข้อนี้ เราตมกิด  
 ทุกคนจะต้องสนใจทำงาน โฆษณาให้การศึกษา  
 และจักถึง เยาวชน เป็นพิเศษ เขตงานทุก  
 เขตและหน่วยงานทุกหน่วยต้อง ถือเอาการ-



ปลุกระดม เข้าวชนให้เขารวมการ ปฏิวัติและ  
การสร้างสรรค์ฐานที่มั่น เป็นงานสำคัญยิ่งประ  
การหนึ่ง.

พรรคสหภาพของนโยบายข้อที่ 9.

เป็นนโยบายเกี่ยวกับสิทธิการของทหาร ปฏิ  
วัติและหน่วยงานปฏิวัติ โดยกำหนดให้ สง  
เคราะห์ทหารปฏิวัติและหน่วยงานปฏิวัติที่ทพ

พลภาพ ครอปรวัณพลชีพเพื่อการ ปฏิวัติและ  
ครอปรวัททหารปฏิวัติ" ที่ต้องกำหนดนโยบาย

บางส่วนนี้ก็เพราะว่า ในหนทางสงครามปฏิ  
วัติ 12 ปีที่ผ่านมาทหารปฏิวัติและหน่วยงาน  
ปฏิวัติจำนวนหนึ่ง ใ้รับบาดเจ็บอย่างมี เกียรติ

หรือเจ็บ ใจ ไ้ป่วยจนกลายเป็นคนทุพพล  
ภาพ การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของสหาย  
เหล่านี้ย่อม เป็นหน้าที่ขององค์การ ปฏิวัติ ทุก  
ชั้นซึ่งอยู่ภายใต้การนำของพรรคเรา หนึ่ง—

ในการสู้รบและในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ย่อม  
จะมีผู้ปฏิบัติงานและนักรบจำนวนหนึ่งต้อง เสีย  
สละชีวิตไป การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของ —  
ครอปรวัณพลชีพเพื่อการ ปฏิวัติก็ต้อง เป็นหน้าที่  
ของอำนาจรัฐ ปฏิวัติทุกชั้น เช่นกัน นอกจากจะ  
นั้นครอปรวัททหาร ปฏิวัติจำนวนมากก็อาจขาด  
แรงงานไปบ้าง เพราะลูกหลานต้องออกไป  
ทำงานส่วนรวม จึงเกิดความยากลำบาก ใน  
คาน โนนคานนี้ขึ้น ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของอำนาจ  
รัฐทุกชั้นที่อยู่ภายใต้การนำของพรรคจะ ต้อง  
ให้การดูแลตามที่ควร.

พรรคกำหนดให้เป็นนโยบาย เช่นนี้—  
ย่อมจะสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ งาน  
และนักรบอันกว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งองค์การนำ  
แต่ละชั้นของพรรคจะต้องยึดถือเป็นหลัก ใน  
การปฏิบัติอย่าง เกรงคราใด นโยบายข้อนี้ของ—

พรรค เรา เมื่อเปรียบ เทียบ กับสภาพที่ชนชั้น-  
 ปกครองปฏิบัติต่อทหาร เกณฑ์และทหารรับจ้าง  
 ของพวกมันแล้ว ก็จะเห็นไควว่ามีควม แตก  
 ต่างกันราวฟ้ากับดิน บรรดาพลทหารกระทั้ง-  
 นายทหารชั้นผู้น้อยของชาติก็ เมื่อใครรับมาก  
 เจ็บพิการ ไปถึง ะถูกทอดทิ้ง เหมือนหมาข้างถนน  
 เมื่อสมตาย ไปลูก เมียก็ไม่มีใคร เหลียวแล  
 พอแมครวมคร้วทหารที่อยู่ทางบ้านก็ไม่มีใครรับ-  
 การดูแลช่วย เหลือใด ๆ องค์การทหาร นาน  
 ศักของพวกมันกลาย เป็นแหล่งกอบ โภยกายอภิ  
 สิทธิของบรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่ แลละ ขอ  
 แดกต่างที่ เป็นมูรุษานยัง อยู่ที่นี่กรบปฏิวัติที่ เสีย  
 สละความสุขของตนก็เพื่อที่จะให้ทหารกิจ ปลด  
 ปลอยประชาชนและพ่อแม่พี่น้องของตน ไบร  
 ดุยสำเร็จ จึง เป็นการ เสียสละที่ซอบที่ควร-  
 และมีเกียรติ สอนพวกทหาร รับจ้างของศัตรู-

บากเจ็บ สมตาย เพราะไปรับใช้พวกปฏิวัติกริยา-  
 เป็นการ เจ็บตายที่ปราศจากฉันทาและไร-  
 ความหมาย

ผู้ปฏิบัติงานและมิตรปฏิวัติทุกคน เมื่อ  
 ใ้รับทราบนโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงความ-  
 เอาใจใส่อย่างอบอุ่นของพรรค ตั้งยิ่ง เพิ่มพูน  
 ความรักและความ เคารพที่มีต่อพรรคของเรา -  
 พวกมันนั้นก็ยิ่งมีความกล้าหาญ มีความ เอา  
 การ เองงาน ไปหวังชิงชัยชนะและผลสำเร็จ-  
 ในการสู้รบและการทำงานอย่างแนบสน.

ข้อที่ 10 "กวากวางวัฒนธรรมและ  
การศึกษาของจักร พรรคินิยม และศักดินานิยม  
ส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาที่ปฏิวัติที่มีลัก  
ณะปร ชาติชาติปร ชาติปโคยและเป็นวิทยา-  
ศาสตร์ สืบทอดวัฒนธรรมของปร ชาติชาติไทย  
และรับวัฒนธรรมของต่างปร ะเทศอย่างวิพากษ์



ขยายกิจการ การแพทย์และสาธารณสุขไทย  
เฉพาะในชนบทให้ทั่วถึง "

ข้อนี้ เป็นนโยบาย เกี่ยวกับวัฒนธรรม  
เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข.

ก่อนอื่นในนโยบายข้อนี้ พรรค เรา  
กำหนดให้ "กลางวัฒนธรรมและการศึกษา  
ของจักรพรรดินิยมและศักดินานิยม "

วัฒนธรรมและการศึกษาของจักร-  
พรรดินิยมมุ่งอบรมคนสาวชาว ไทยใหญ่ ชา  
เกรงกลัวและเสียแฉง เสียขาจักรพรรดินิยม  
ยอม เป็นข้าพม่ารับใช้ที่ชั่วร้ายของนายทุน-  
ผูกขาดต่างชาติ มอมเมาเยาวชนคนไทยให้  
หลงใหลรูปการครองชีวิตที่ เหลวแหลก เสื่อมทราม-  
ของชนชั้นนายทุน ส่วนวัฒนธรรมและการศึกษา  
ของศักดินานิยมก็มุ่งสั่งสมลูกหลานของผู้ใช้

แรงงานในทางรักภักดีและมอบกายถวายชีวิต-  
เพื่อรักษาผล

ตลอดไปพวก เขาได้พบ บุญวาสนา  
ของพวกผู้ที่มีตระกูล ซึ่ง ลอนแต่ชั่วขวางการขึ้น  
ตัวของมวลชนผู้ถูกกดขี่ในปัจจุบันต่อการปฏิวัติ  
ในปัจจุบันและการสร้างสมรรถนะ ประเทศ ไทยใหม่  
ในอนาคต เราต้องวางกลางในสังคมนั้น.

แต่แล้ว เราควรส่งเสริมวัฒนธรรมอะ  
ไรเล่า?

ในนโยบายข้อที่ 10 นี้ พรรค เราได้  
กำหนดให้ "ส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษา  
ที่ปฏิวัติที่มีลักษณะประชาธิปไตยและ  
เป็นวิทยาศาสตร์ " เราต้องส่งเสริมวัฒนธรรม  
ที่ดีและประชาธิปไตยก็เพราะว่าประเทศ  
เราเป็นสังคมกึ่ง เมืองขึ้นประชาธิปไตย เรา ต้อง  
จักรพรรดินิยมมากขึ้น การปฏิวัติของเรา เป็นการ

ปฏิวัติประชาชาติ วัฒนธรรมของเราที่ต้องเป็น  
 วัฒนธรรมที่มีลักษณะประชาชาติ ซึ่งก็คือ คัด  
 ตานจักรพรรดินิยม ปลุกฝังความคิดรักชาติ รัก  
 ความเป็นอิสระของประชาชาติ และปลุกฝัง  
 ความภาคภูมิใจในชาติ รักศักดิ์ศรีแห่งชาติของ  
 คนไทยแก่ประชาชน กล่าวอีกในหนึ่งก็คือ วัฒน  
 ธรรมปฏิวัติของเรานั้นมีรูปแบบแห่งประชา  
 ชาติของตน มีเอกลักษณ์แห่งประชาชาติของ  
 ตน.

เราต้องส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีลักษณะ  
 ประชาธิปไตยนั้นก็เพราะว่า ประเทศเรา  
 เป็นสังคมกึ่งศักดินา ประชาชนถูกกักคินาณียม  
 กกดขี่ ครอบปฏิวัติของ เรา เป็นการปฏิวัติประชา  
 ธิปไตย วัฒนธรรมปฏิวัติของเราก็ต้องเป็น  
 วัฒนธรรมที่มีลักษณะประชาธิปไตย ซึ่งก็คือคัด  
 ตานศักดินาณียม ถัดกันระบอบเผด็จการของ

ชนชั้นเจ้าที่ดินใหญ่ชนชั้นใหญ่ กอดสู เพื่อให้  
 มวลชนไทย ไคร้ชนชั้นใหญ่ในกาน เหล่านี้อีกมัย  
 หนึ่งก็คือ วัฒนธรรมปฏิวัติของ เราต้องรับใช้  
 ประชาชนผู้ไชแรงงาน และเป็นของประชา  
 ชนผู้ไชแรงงาน.

เราต้องส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีลักษณะ  
 เป็นวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่า จักรพรรดินิยม  
 ศักดินาณียมและทุนนิยมขุนนางชักขวางการ  
 พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ เรามีหน้าที่  
 ยังจงใจ แฉแพรวความ เชื่อมงายในสิ่งที่  
 เลื่อนลอย ทำให้ประเทศเราคง ล้าหลัง คย  
 พัฒนากว่าประเทศอื่น ประชาชนของ เราจำ  
 นวนมากต้องมียอกและหลง ไหลในเรื่องบุญ  
 ทำกรรมแดง ไม่กิดที่จะลุกขึ้นกอดสู เพื่อปลด  
 ปลอดตนเอง ดังนั้น วัฒนธรรมปฏิวัติของ เรา  
 จึงต้อง แฉแพรวความคิดวิทยาศาสตร์ที่เป็น



วัตถุประสงค์วิพากษ์ที่เริ่มตนจากความ เป็นจริง ท  
สัจจะจากความ เป็นจริง และวัตถุประสงค์ จาก  
ความเป็นจริง :

แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ของ เกา  
ของนอก เราจะไม่เอาเสียเลย ตรงกันข้าม  
ในนโยบายข้อนี้ พรรคเรากำหนดให้ สืบทอด  
ทอดวัฒนธรรมของประชาชาติไทย และรับวัฒน  
ธรรมของต่างประเทศ " แต่ให้รับ "อย่างวิ  
พากษ์" ซึ่งก็คือไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมทั้งที่เข้ามา  
และค่าธรรมที่ปฏิบัติและปฏิบัติห รับ เอามาหมด  
หากให้รับ เอา เฉพาะวัฒนธรรมส่วนที่ถึงมา-  
และที่ปฏิบัติ แต่ปฏิเสธส่วนที่ค่าธรรมและ  
ที่ปฏิบัติ เราได้กำหนดให้โดยเสรีเท่าที่  
หมายถึง เฉพาะส่วนที่ปฏิ กิริยาและที่ค่าธรรม  
ในวัฒนธรรมโบราณ เท่านั้น มิได้กำหนดวัฒน-  
ธรรมที่ปฏิบัติและถึงมาของ ประชาชนในสมัย-  
โบราณ เช่นเดียวกันเรากำหนดจักร พรรคนิยม

ก็หมายถึง เฉพาะส่วนที่ปฏิกิริยาและค่าธรรม  
ในวัฒนธรรมต่างประเทศ เท่านั้น มิได้หมายถึง  
ถึงวัฒนธรรมที่ปฏิบัติและถึงมาของ ประชาชน  
ต่างประเทศด้วย .

พรรคสุดท้ายของนโยบายข้อที่ 10  
พรรคเรากำหนดให้ "ขยายกิจการการแพทย์  
และสาธารณสุข โดยเฉพาะในชนบทให้ทั่ว

ถึง "ทั้งนี้ก็เพราะว่า ที่แล้วมาชนชั้นปก  
ครองไทย เอาแต่ชูกรีกปราบปราบประชาชน  
ไม่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้  
แรงงาน ปล่อยให้พวกเขาอยู่ในสภาพขาด  
หมควาควาอย่างร้ายแรง ยามเจ็บไข้ใครช่วย  
ก็ต้องทนทุกข์ทรมานและระวันตาย นักศึกษา  
แพทย์มหิดล เคยสำรวจจั่ว เลข ไข่ว่า ใน  
กรุงเทพ ฯ ประชากร 2 พันคนต่อแพทย์ 1

คน ตามหัว เมืองใหญ่ ๆ 2 พันคนต่อแพทย์  
 1 คน พอไปถึงชนบทที่ทุรกันดาร ก็กลายเป็น  
 2 แสนถึง 2 แสน 2 พันคน ต่อแพทย์ 1-  
 คนเสียแล้ว ชาวนา เวียดนามมีคนไทยหนัก-  
 ไม่เพียงแต่ต้องขายวัวควายขายไรชายนา-  
 เพื่อจ่ายค่าหมอและยาเท่านั้น หากยังคง  
 หายของหายไ้กันเป็นสิบ ๆ กิโล เมตรจึงจะ  
 เห็นหน้าหมอได้ ชาวชนบท ไทยทั่วไปก็ต้อง-  
 ออาศัยหมอเถื่อนที่ปราศจากความรู้ที่พอเพียง  
 และถูกต้อง หรือไม่ก็หาซื้อยาประเภทยา  
 หมอง แดง ไทรินมาติดเอง ที่ต้องป่วยหนักขึ้น  
 หรือถึงตายไปเพราะรักษา เบี้ยวยา ไม่ถูกต้อง  
 หรือไม่ทันกาลก็มี ไม่น้อย แม้ในเมืองจะมีหมอ  
 มากกว่าในชนบทก็จริงอยู่.

เกี่ยวกับ โรงพยาบาลหรือ คลินิกก็-  
 เปิดไว้สำหรับคนมั่งมีโดยแท้ ทร รมกรและคน

ยากจนอื่น ๆ ในเมืองทองตาย เพราะไม่  
 มีเงินซื้อยาหาหมอ นั้นนับจำนวนไม่ถ้วน ยิ่ง-  
 ความขมขื่นใจให้แก่ประชาชนผู้โชคร่างงาน-  
 เป็นอย่างยิ่ง . ตรงกันข้าม ในเขตฐานที่มั่น  
 หรือใน เขต เคลื่อนไหวของกองกำลังอาวุธ-  
 ปฏิวัติ เจาหนาที่การแพทย์ที่พรรค เรามข-  
 เพราะขึ้นมาจำนวน ไม่น้อย แม้จะอยู่ใ้เงื้อม  
 ไซที่ยากลำบากก็ไ้ให้ความสนใจดูแล และ  
 รักษาประชาชนผู้โชคร่างงานที่เจ็บ ไข้ ไขป่วย  
 อย่างสุดจิตสุดใจ และเต็มความสามารถยัง  
 ผลให้สุขภาพของผูโชคร่างงานดีขึ้นผิดปกติ เมื่อ  
 อยู่ในการยึดครองของศัตรูอย่างหนามมือ เป็น  
 หลังมือ ในอนาคตเมื่อประชาชนไทยนำจ-  
 รัฐในทั่วประเทศแล้ว นโยบายส่วนนี้ของ  
 พรรคคอมมิวนิสต์จะให้การ ปฏิบัติอย่างเต็มที่และ  
 สุขภาพพลานามัยของประชาชนผู้โชคร่างงาน



ตั้งกล่าวข้างคนในเขต เจริญและใน เขตทร  
 หนักการ ก็จะไม่รับการ ประกันอย่างใดผล  
 โภย ไม่ต้องสงสัย ทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อฮาคู  
 แห่งของอำนาจรัฐ เปลี่ยนไป การแพทย์และ  
 สาธารณสุขก็ไม่ใช่รับใช้ชนชั้นสูงอีกเพียง  
 หยิบมือเดียว เหมือนดังแต่ก่อนสังคม เกด  
 ทากรับใช้ประชาชนผู้ใแรงงานอันกว้างใหญ่  
 ไทศาล.

นโยบายข้อที่ 10 นี้ ถอดกล่าวถึงอาช  
 ของเราไปถึงที่ใด หรืออำนาจรัฐของเราไป  
 ถึงขั้นที่ใดเมื่อเห็นว่า ฝ่าฝืนเงื่อนไขปฏิบัติ  
 ใดก็จะถอนนำไปปฏิบัติทันที แะละการที่จะ  
 ปฏิบัติให้สมบูรณ์ครบถ้วน ไททุกประการ ยัง  
 ต้องรอให้ใครรับชัยชนะในทั่วประเทศ เสียถ  
 คั้งนั้นที่เราสู้รบกันทุกวันนี้ก็เพื่อสร้าง เงื่อนไข  
 ในโยบาย 10 ประการนี้ปรากฏเป็นจริงขึ้น

อย่างสมบูรณ์

นโยบายทั้ง 10 ข้อนี้ไทสะท้อน -  
 ความ เรียกร้องของการ ันรับควนของ ประชา  
 ชน ช้นชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และทุก ๆ หน  
 ชนชั้นปกครอง ล้วน ไม่ยินยอมและก็ไม่สามาร ถ  
 สอนองความตองการของ ประชาชน โดย เกิด  
 ขาค สภาทพวาม เป็นจริงที่ตามมา ไทพิสูจน์  
 ข้อนี้อย่างแจ่มชัดแล้ว เมื่อก่อนนั้นความ เรีย  
 ร้องตองการบางข้อยังตอง เสนอ เป็นคำ ขวัญ  
 อดสูในทาง เศรษฐกิจและทางการเมือง ของ  
 มวลชนใน เขตศัตรูปกครอง บังคับให้ชนชั้น  
 ปกครอง และชนชั้นสูง ีกร ทอองยอมรับ เพื่อปรับ  
 ปรองชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง หรือสิ่งบาง  
 แะจะเป็น เพียงผลชั่วคราวและช่วงชิงสิทธิประชา  
 ธิปไตยบางประการมาใหม่ ประชาชนที่ถูกกดขี่  
 แะจะเป็น เพียงผล เฉพาะส่วนก็ตาม

แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ไปขอความช่วยเหลือจากพวกมันยิ่ง ไม่ใช่ฟัง  
 พอใจ เพียงแต่การปรับปรุ้งที่จะแก้ปัญหา เฉพาะ  
 ส่วนและชั่วคราวแล้ว ลืมจุดมุ่งหมายปลายทาง  
 เสีย จะต้องให้การศึกษากว้างขวาง เสมอว่า  
 การแก้ปัญหาความทุกข์ยากไร้อิทธิของจะคง  
 แก่ที่คนคือ ใจกำลังรุนแรง ใจสงครามปฏิวัติ  
 ไปโดยสิ้น ศัตรู 3 ตัวที่ทับอยู่บนหัวของเรา  
 การกดขี่ทาง เศรษฐกิจ และทางการเมืองยังคง  
 วางจุดมุ่งหมายสำคัญไว้ที่ เพื่อยกกระชับความตื่น  
 ตื่นของประชาชนและยกกระชับความสามัคคีใน  
 หมู่ประชาชนไปทั่วซึ่งชัยชนะในขั้นสุดท้าย เเล  
 นิสสนเราว่า นักปฏิวัติไม่เคยละทิ้งการต่อสู้  
 เพื่อช่วงชิงการปรับปรุ้งประการต่าง ๆ ไม่เคย  
 ละทิ้งการช่วงชิงที่มั่น เฉพาะแห่ง ชูธงชาติถึงแม้ว่า  
 จะเป็นที่มั่นที่ไม่มีความสำคัญอะไร ขอแต่ให้  
 ที่มั่นดังกล่าวสามารถเสริมความ เข้มแข็ง แก่พลัง

ใจที่ดีของพวกเขาและเป็นผลดีแก่การ โด่มาซึ่ง  
 ชัยชนะอันสมบูรณ์.

เราทุกคนมีความชื่นชมยินดีที่พรรค เรา  
 ได้ปรับปรุ้งนโยบายใหม่ ให้สอดคล้องกันสถาน  
 การใหม่ ทุกคนมีความเชื่อมั่นในชัยชนะของ  
 การปฏิวัติ เพราะพรรคมีนโยบายที่ถูกต้องและ  
 สมบูรณ์ยิ่งขึ้น.

นโยบายที่ถูกต้องของ พรรคนี้จะบรรลุ  
 ผลในทางปฏิบัติได้ดังที่ควร อาศัยมวลสมาชิกพรรค  
 ที่มีความเข้าใจในนโยบายของพรรค เราอย่าง  
 ถูกต้อง ไปปฏิบัตินโยบายของพรรคอย่าง ถูกต้อง  
 ดังนั้น การนำนโยบายฉบับปรับปรุ้งใหม่ของ  
 พรรคไปให้การศึกษากว้างขวาง สมาชิกพรรคและ  
 มวลชนปฏิวัติอย่างทั่วถึงให้มีความเข้าใจอย่าง  
 ถ่องแท้ และลึกซึ้งจึง เป็นภาระหน้าที่ที่รีบด่วน  
 ซึ่งคณะกรรมการพรรคทุกระดับและหน่วยพรรคทุกหน่วย



ของประเพณีให้สว่างโดยทั่วกัน เราจึงได้  
 แนะนำผู้ที่หวังว่าจะมีส่วนช่วยในการศึกษา  
 ทั้งกลางบาง ไม่น่ามากเกินไป แต่เนื่องจาก  
 ภัยของเรายังฉิบหาย ขอเขียนของเรายอมหลัก  
 ไม่น่าที่จะมีขอบเขตของและชนิดที่ขาดไปน้อย  
 ขอให้หลายสิ่งหลายอย่างอันอันพบแล้ว ภาย  
 เสนอความเห็นและให้วิจารณ์เพื่อเราจะได  
 ปรับปรุงขอเขียนของเราให้ถูกต้องสมบูรณ์  
 ต่อไป.

---